



นโยบายพรรคประชาธิปัตย์

พ.ศ. ๒๕๖๒

สารบัญนโยบาย

รายการนโยบาย	หน้า
อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์	๑
แนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศ	๒
แนวคิดสร้างใหม่สังคมไทย	๘
นโยบายพรรคประชาธิปัตย์	๙
ด้านเศรษฐกิจ	๑๐
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค	๑๑
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล	๑๕
นโยบายเกษตรคุณภาพ	๑๘
นโยบายการจัดการที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	๒๕
นโยบายบริหารจัดการน้ำ	๒๗
นโยบายป่าไม้และสัตว์ป่า	๒๘
นโยบายคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์	๓๐
นโยบายการท่องเที่ยว	๓๖
นโยบายพลังงาน	๓๘
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	๔๐
ด้านสังคม	๔๑
นโยบายการศึกษา	๔๒
นโยบายสาธารณสุข	๔๖
นโยบายสวัสดิการสังคม	๔๙
นโยบายแรงงาน	๕๔
นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค	๕๗
นโยบายสิ่งแวดล้อม	๕๘
นโยบายสัตว์เลี้ยง	๖๒
นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖๔
นโยบายกีฬา	๖๖
นโยบายการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	๖๘
นโยบายสื่อสารมวลชน	๖๙
นโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	๗๑
ด้านการเมืองและการบริหาร	๗๓
นโยบายการเมือง	๗๔
นโยบายการบริหารภาครัฐ	๗๕
นโยบายปฏิรูประบบงบประมาณ	๗๗
นโยบายการกระจายอำนาจและการปฏิรูปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๗๙
นโยบายปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม	๘๒
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	๘๕

ด้านความมั่นคง	๘๘
นโยบายการต่างประเทศ	๘๙
นโยบายทหารและการป้องกันประเทศ	๙๓
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	๙๕
นโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	๙๗
รายละเอียดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา	๑๐๑

อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์

ให้ไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙

๑. พรรคจะดำเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์
๒. พรรคจะดำเนินการเมืองด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อประชาชน
๓. พรรคจะดำเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่นุชนรุ่นหลังให้มีความนับถือ และนิยมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. พรรคจะไม่สนับสนุนระบบและวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็ระบบและวิธีการของรัฐบาลใด ๆ
๕. พรรคจะกระจายอำนาจการดำเนินการในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากความใกล้ชิดขององค์กรในท้องถิ่นมีมากกว่าส่วนกลาง
๖. พรรคมีจุดประสงค์ที่จะให้คนไทยมีที่ทำกิน-ที่อยู่ และอาชีพ และจะเคารพกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินส่วนบุคคล แต่มิได้ละเลยที่จะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
๗. พรรคสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีแต่เชื่อว่าการแทรกแซงของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่นในกิจการสาธารณูปโภค หรือเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
๘. พรรคจะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการศึกษา ศาสนา สาธารณสุขและสาธารณูปการ ศิลปะ วรรณกรรม จารีตประเพณี ธรรมเนียมอันดีของชาติและความปลอดภัยของประชาชน
๙. พรรคเชื่อว่า การป้องกันประเทศนั้น ต้องอาศัยการก่อให้เกิดความร่วมมือพร้อมเพรียงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ และจะต้องให้มีการบำรุง กำลังหลักคือกองทัพให้ทันสมัยทั้งคุณภาพ และปริมาณเท่าที่จะเหมาะสมแก่แผนการทางยุทธศาสตร์และนโยบายทางการเมือง
๑๐. พรรคจะส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ

แนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยตกอยู่ในวังวนของสถานการณ์บ้านเมืองที่วิกฤต ผันผวนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความอ่อนแอของสถาบันทางการเมือง และความขัดแย้งของกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกภาคส่วนของสังคม พรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามและศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และตระหนักดีว่า สถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องมีมาตรการที่ชัดเจน และ การวางแผนนโยบายที่รอบคอบ เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง มาใช้แก้ไขปัญหาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางนโยบายเพื่อการปฏิรูปประเทศไว้ ๗ ด้าน เพื่อนำพาประเทศไทยออกจากวิกฤต และก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติได้ ดังนี้

- ๑) การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและการกระจายอำนาจ
- ๒) การปฏิรูปเพื่อขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
- ๓) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ
- ๔) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
- ๕) การปฏิรูประบบการเมือง
- ๖) การปฏิรูปการศึกษา
- ๗) การปฏิรูประบบสื่อสารมวลชน

แนวทางทั้ง ๗ ด้านข้างต้น ถือเป็นกรอบสำคัญในการจัดทำนโยบายที่ครอบคลุมปัญหาทุกด้าน ทั้งยังเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอื่น ๆ ด้วย

๑) การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและการกระจายอำนาจ

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล แต่ด้วยกลไกที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หน่วยงานของรัฐจำนวนมากกลายเป็นองค์กรที่ขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ถูกครอบงำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน เป็นแหล่งทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีหลักธรรมาภิบาล ขาดกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจที่เข้มแข็งเพียงพอ ฯลฯ

พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายด้านปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการลดทอนอำนาจการบริหารงานราชการแผ่นดินของส่วนกลางลง เพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดในจังหวัดของตนเองตามแนวทางจังหวัดจัดการตนเอง ทั้งนี้จะดำเนินการทบทวนความซ้ำซ้อนเชิงโครงสร้างและหน้าที่ระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งการดึงภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาร่วมทำงาน เช่น วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และช่วยแก้ปัญหาความสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ

๒) การปฏิรูปเพื่อจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

ประเทศไทยประสบปัญหา “การเมืองทุจริต เศรษฐกิจเหลื่อมล้ำ และสังคมไม่เป็นธรรม” อันมีรากฐานมาจากการทุจริตคอร์รัปชัน เกิดความสูญเสียปีละหลายแสนล้านบาท ทำลายขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างรุนแรง อีกทั้งยังฉุดรั้งการพัฒนาประเทศให้ล่าช้าลงเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับนานาประเทศ ขณะเดียวกันยังพบว่า พฤติกรรมการทุจริต มีความสลับซับซ้อน และกระทำอย่างเป็นกระบวนการมากขึ้นเรื่อย ๆ

พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายที่เป็นมาตรการในการป้องกัน การปราบปราม การวางกฎระเบียบเพื่อความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมกับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องต่อประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีบทบาทในการจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เด็ดขาดได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บุคลากรของพรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องเป็นแบบอย่างแสดงความโปร่งใส เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ ในการทำหน้าที่โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทุกรูปแบบ

๓) การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ด้วยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย ที่สูญเสียความพร้อมในการแข่งขันกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง ภาคการผลิตยังมีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ำ ขาดคุณภาพ ภาคบริการยังขาดความพร้อมในหลายด้าน ขณะที่

ภาครัฐขาดความชัดเจนและความต่อเนื่องในการส่งเสริมความพร้อมดังกล่าว ส่งผลให้ระดับรายได้ของคนไทยเติบโตในระดับต่ำ ภาวะความยากจนยังคงกระจายตัวอยู่กับคนไทยผู้ด้อยโอกาส การกระจายรายได้ที่ไม่สามารถทำได้อย่างกว้างขวาง ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ที่มีรากฐานมาจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจหรือระหว่างคนรวยกับคนจน ส่งผลให้คนจนตกอยู่ในภาวะขาดแคลนทุกด้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง เพื่อจัดช่องว่างความแตกต่างดังกล่าวและเพิ่มโอกาสที่เท่าเทียมกันมากขึ้น มีหลักประกันด้านรายได้สำหรับคนไทยทุกคน มีการดูแลผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง มีสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งดูแลตัวเองได้ และส่งเสริมการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับความสามารถของทุกคน

พรรคประชาธิปัตย์มุ่งเน้นที่จะจัดการผูกขาด ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า ท้นต่อความเปลี่ยนแปลง และทุกภาคส่วนของประเทศได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จึงต้องมีกติกาการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระบบเสรีที่เป็นธรรม ภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอุปสรรค และการปรับปรุงระบบงบประมาณของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ

ขณะเดียวกันในทางสังคม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ยังคงมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบคิดของผู้บริหารภาครัฐที่เป็นอุปสรรค และละเมิดต่อสิทธิในการเลือกดำรงชีวิตตามวิถีทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับตนเอง บนความแตกต่างของชาติพันธุ์ ความเชื่อ หรือ เพศสภาพ ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในมิติต่าง ๆ มากขึ้น จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางรากฐานที่ถูกต้องโดยเร่งด่วน

๔) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

รัฐมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างสุจริต เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมาย แต่ในความเป็นจริงกระบวนการยุติธรรมยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนในกระบวนการยุติธรรม ที่ใช้วิธีการนอกกฎหมายและแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากประชาชน ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมต้องเผชิญกับปัญหานานัปการ ประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อไม่สิ้นสุด นอกจากนี้บางหน่วยงานขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร ถูกแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนองผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างโจ่งแจ้ง

พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า องค์กรตำรวจ และองค์กรอัยการ มีปัญหาหลายด้านที่ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ทั้งการใช้อำนาจเกินขอบเขต ไม่โปร่งใส ขาดความรับผิดชอบต่อประชาชน และสังคม โครงสร้างการทำหน้าที่ที่ไม่สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จำเป็นต้องปฏิรูปโดยเร่งด่วน

องค์กรตำรวจต้องมีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง และภารกิจ ให้สามารถสนองตอบกับการแก้ไข ปัญหาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนขององค์กรอัยการต้องทบทวนอำนาจการสั่งฟ้องคดีของอัยการสูงสุด ด้วยการให้มีคณะกรรมการอัยการทำหน้าที่ตัดสินใจสั่งฟ้องคดีที่สำคัญแทนอัยการสูงสุด เพื่อป้องกันการแทรกแซงคดีจากผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งมีกลไกที่ส่งเสริมให้การทำหน้าที่ขององค์กรอัยการมีหลักประกันในความยุติธรรมอย่างแท้จริง

๕) การปฏิรูประบบการเมือง

นักการเมืองและพรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักการเมืองและพรรคการเมือง มีส่วนทำให้พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ต้องหยุดชะงักหรือปิดเบี่ยง ถูกผู้มีอำนาจยึดครองไปรับใช้ประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง จนไม่สามารถสนองเจตนารมณ์และผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมได้อย่างที่ควรจะเป็น ทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย สิ้นหวัง และขาดศรัทธาต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจำเป็นต้องเร่งพลิกฟื้นความเชื่อมั่นด้วยการปฏิรูปนักการเมือง และพรรคการเมือง ให้กลับมาเป็นที่พึ่งหวังของประชาชน เป็นเสาหลักของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงสืบไป โดยเฉพาะการประพุดิตินที่เป็นแบบอย่างของสังคมในฐานะบุคคลสาธารณะในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

การเลือกตั้งนับเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการคัดสรรนักการเมืองและพรรคการเมืองเข้าไปทำหน้าที่ในระบบการเมือง แต่การเลือกตั้งจะเป็นกลไกสะท้อนถึงเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงได้ ต้องดำเนินไปอย่างบริสุทธิ์ โปร่งใส และเสรีในทุกกระบวนการ คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ต้องทำหน้าที่อย่างอิสระและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง โดยมีกลไก เครื่องมือ และอำนาจที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแม่บทของกฎหมายทั้งปวง แต่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปัจจุบันหลายมาตรา ยังไม่อาจสะท้อนความไม่เป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

๖) การปฏิรูปการศึกษา

ระบบการศึกษาของประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ยังคงละเลยการให้ความสำคัญกับเด็กในช่วงปฐมวัย ทรัพยากรและบุคลากรที่รัฐจัดสรรให้เด็กในช่วงวัยนี้ไม่เพียงพอ ครูปฐมวัยยังขาดทักษะในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มีเด็กจำนวนมากที่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนเพียงพอส่งผลให้เด็กปฐมวัยของประเทศไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม ขณะที่การศึกษาในช่วงวัยอื่น ๆ

มีปัญหาเรื่องหลักสูตร การสอบวัดคุณภาพการศึกษา ความไม่เท่าเทียมกันในด้านโอกาสการเรียนรู้ รวมถึงทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญที่ยังไม่สนองตอบต่อตลาดแรงงาน

พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าจะต้องปฏิรูปเพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการศึกษาของประเทศใหม่ โดยการปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุงการบริหารการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพทางการศึกษา ให้เด็กไทยมีความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์ และมีความรอบรู้ โดยจะทุ่มเทให้ความสำคัญกับการวางระบบเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติในทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังต้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน เพื่อให้ทันสมัยและทันต่อความการเปลี่ยนแปลง

ในช่วงปฐมวัย ต้องมีจำนวนครูปฐมวัยเพิ่มขึ้น จัดระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด เพิ่มจำนวนศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพทั่วประเทศเพื่อให้สามารถรองรับเด็กได้อย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนาอย่างสมวัย และมีโอกาสอย่างทั่วถึงในการเริ่มต้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มสาระสำคัญ โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพสูงขึ้น การฝึกฝนวิชาชีพที่มีคุณภาพ เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การฝึกอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มบทบาทของสถานศึกษาให้อำนาจในการกำหนดหลักสูตร การบริหารงานบุคลากร และการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนในระดับอุดมศึกษา จำเป็นต้องปรับปรุงระบบการสอบเข้าให้มีมาตรฐาน ไม่ซ้ำซ้อน และไม่สร้างปัญหาให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รองรับตลาดแรงงานในทุกๆระดับได้อย่างแท้จริง

๓) การปฏิรูประบบสื่อสารมวลชน

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในปัจจุบัน เกิดสื่อรูปแบบใหม่ มากมาย มีผู้ประกอบการ และผู้ใช้สื่อดังกล่าวจำนวนมาก นำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีจนกระทบสิทธิบุคคล องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ อย่างขาดความรับผิดชอบ แม้จะมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด แต่การบังคับใช้กฎหมายยังมีปัญหาอยู่อีกมาก สภาพการณ์เหล่านี้ส่งผลร้าย ทำให้สังคมส่วนรวมไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้านอย่างแท้จริง

พรรคประชาธิปัตย์ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนทุกแขนง ภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สื่อสารมวลชนได้แสดงบทบาทของผู้นำข่าวสาร ความรู้ ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างอิสระ และร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นจำเป็นต้องปรับปรุงกลไกการดูแลสื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุม เพื่อไม่ให้ละเมิดหรือแทรกแซงต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ต้องมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมีอิสระในการทำหน้าที่ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเข้มงวด มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นกระบอกเสียง

ของสังคมที่ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยใช้กลไกการควบคุมกันเองที่มีกฎหมายรับรอง และเพิ่มบทบาทการตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาสังคมและผู้บริโภค

ในส่วนของสื่อใหม่ที่พัฒนาขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผู้ใช้สื่อจะต้องเคร่งครัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย เคารพต่อสิทธิของผู้อื่น และตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม

แนวคิดสร้างใหม่สังคมไทย

พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกด้านในโลกปัจจุบันเกิดความท้าทายใหม่ ๆ ต่อการพัฒนาประเทศ ถึงเวลาที่สังคมไทยจะต้องทบทวนสภาพการดำรงอยู่ในทุกบริบท เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การสร้างใหม่ (Reinvent) ที่ดีกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน

๑. เศรษฐกิจยุคใหม่ : เร่งจัดการผูกขาดทั้งในภาครัฐและเอกชน สร้างสังคมสวัสดิการ มุ่งสู่การประกันรายได้ขั้นพื้นฐานด้วยการส่งเสริมการออม และการปรับเปลี่ยนระบบภาษี การเงิน การคลัง เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและวัฒนธรรมไทยเพื่อยกระดับรายได้ของประเทศ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนเป้าหมายการบริหารเศรษฐกิจด้วยการสร้างตัวชี้วัดใหม่ด้านความเหลื่อมล้ำ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข คุณภาพชีวิตของประชาชน และธรรมาภิบาล นอกเหนือจากการชี้วัดด้วย GDP เพียงอย่างเดียว การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ทุกนโยบายและแผนงานโครงการต้องสนองตอบต่อประชาชนที่ยากจน

๒. การศึกษายุคใหม่ : ส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เน้นการสร้างทักษะมากกว่าการให้ความรู้เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา กระจายอำนาจจากกระทรวงศึกษาธิการไปสู่โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีวศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการทุ่มเทระดมทรัพยากรด้านการวิจัยพัฒนา เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจสังคม

๓. ระบบราชการยุคใหม่ : ยกระดับคุณภาพบริการที่มีมาตรฐาน ทัดเทียมเอกชน ด้วย E-Government เต็มรูปแบบ ลดอำนาจรัฐบาลส่วนกลาง มุ่งผลักดันระบบจังหวัดจัดการตนเอง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และเพิ่มบทบาทในการบริหารจัดการเมืองใหญ่ด้วยระบบเมืองมหานครให้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค พร้อมทั้งผลักดันกฎหมายมาตรฐานกลางในการบริหารท้องถิ่นที่ต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

๔. การเมืองยุคใหม่ : ต้องปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการสร้างประเพณี วัฒนธรรม มารยาททางการเมือง เพื่อกอบกู้ศรัทธาของประชาชน การยอมรับความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคม มีพื้นที่สำหรับผู้คิดต่างและความหลากหลายทุกมิติในสังคม เพิ่มการตรวจสอบ ถ่วงดุล ด้วยการเปิดเผยข้อมูลราชการ การปกป้องและให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ทำงานเพื่อการจัดการทุจริตคอร์รัปชัน

๕. กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ : ปรับรื้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย เพื่อให้กฎหมายยุคใหม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่ได้เปลี่ยนไป มีความเข้มแข็ง ตอบสนองความยุติธรรม และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง องค์กรในกระบวนการยุติธรรมต้องปราศจากการถูกแทรกแซง มีการบริหารจัดการที่กระจายอำนาจ ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์

ด้วยเหตุที่สถานการณ์ทั้งของประเทศไทยและของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการค้าขายอยู่และการพัฒนาประเทศอย่างมาก พรรคประชาธิปัตย์ จึงได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมืองและการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคม

พรรคมีนโยบายจะปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นการเมืองที่บริสุทธิ์ โปร่งใส สามารถสนองตอบการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน จะพัฒนาการบริหารภาครัฐให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ตลอดเวลา และที่สำคัญก็คือ จะสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง จะเร่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคด้วยการพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดดในทุกด้านเพื่อเป็นรากฐานอันสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในด้านเศรษฐกิจ พรรคจะเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จะดำเนินนโยบายโดยรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการคลังของประเทศ จะควบคุมการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนสามารถดำเนินการทางธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล จะแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของเอกชน โดยให้หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของเอกชนเป็นด้านหลักแทนการควบคุมหรือเข้าแข่งขันจะเร่งอำนวยความสะดวกในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ของประชาชนในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ จะให้ความสำคัญกับเกษตรกรอันเป็นกำลังส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ และเทคโนโลยี เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีปริมาณที่เหมาะสม และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น

สำหรับด้านสังคม พรรคประชาธิปัตย์มุ่งเน้นสร้างสังคมที่สุขสงบ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีจิตสำนึกรักประเทศ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีวินัย เคารพกฎหมาย โดยรัฐจะให้หลักประกัน ในด้านสวัสดิการที่เหมาะสมแก่คนไทยทุกคน โดยเฉพาะการดูแลเป็นพิเศษต่อผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ ที่จะต้องมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมกับสภาพ ด้านการศึกษา มุ่งมั่นให้ประชาชนได้รับการศึกษาคคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่วนผู้ใช้แรงงานก็จะขยายหลักประกัน ให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกความต้องการอันจำเป็นที่ทุกคนควรจะได้รับงานด้านสาธารณสุขจะต้องจัดให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ว่าชนบทหรือเมือง การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย และความเป็นเลิศในการแข่งขันในทุกระดับ การให้หลักประกันผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรเมื่อถึงวัยที่ไม่สามารถทำงานได้ และจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และหาทางป้องกันโดยเพิ่มสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ

โดยมีรายละเอียดของนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้



ด้านเศรษฐกิจ

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค

พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจยุคใหม่โดยคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลให้ออกาสของคนไทยเพิ่มขึ้น โดยต้องอาศัยนโยบายและทักษะที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งเป็นโอกาสที่ท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่ส่งผลให้ ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ทำให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางในการกำหนดนโยบายยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจไว้ ดังนี้

๑. คำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้าหลักของไทยโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุน การท่องเที่ยว และความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย ของต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย

๒. คำนึงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น

๓. คำนึงถึงโครงสร้างประชากรที่คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ และการลดลงของสัดส่วนของคนวัยทำงานต่อผู้สูงอายุ จากคนวัยทำงาน ๕.๔ คนต่อผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เหลือเพียง ๒.๔ ต่อ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ ส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคนสูงวัยที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๔. คำนึงถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ ที่เป็นปัญหาหลักของสังคมไทย การเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้องกับการกระจายรายได้ของประชาชน เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน รวมไปถึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งเป็นมิติสำคัญของประเทศไทย

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น พรรคประชาธิปัตย์จึงเน้นการวัดผล โดยใช้ดัชนีที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตประชาชน มากกว่าการตัวเลขทางเศรษฐกิจ เพื่อให้นโยบายต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง โดยมีนโยบายมุ่งเน้นใน ๕ ด้าน ดังนี้

ด้านการแข่งขันที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

๑. ปรับปรุงสาระและบังคับใช้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า อย่างจริงจังและเข้มงวด รวมไปถึงการติดตามดูแลของทุนใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและตลาดได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

๒. สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ ด้วยการยกระดับสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล น้ำประปา ถนนและการคมนาคม เป็นต้น ให้มีคุณภาพดีและเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมไปถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นสามารถเข้าถึงโครงการการลงทุนของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม

๓. ผลักดันการเก็บภาษีที่ดินให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงให้มีอัตราก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้กับท้องถิ่นและเพื่อลดสัดส่วนการจัดเก็บภาษีจากรายได้ รวมไปถึงการกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพและให้เกิดความเป็นธรรม โดยจะจัดเก็บภาษีไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนส่วนใหญ่เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

๔. ปรับปรุงระบบภาษีให้ผู้มีกำลังจ่ายรับภาระภาษีมากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการคืนภาษีที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านการเกษตร

๑. พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร และการเข้าถึงตลาดโดยตรงของเกษตรกร รวมไปถึงการพัฒนาระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในด้านสินค้าเกษตร เพื่อสนองความต้องการอาหารและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น

๒. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และลดข้อจำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำ ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำระดับชุมชน

๓. ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรต่อพื้นที่ให้สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔. ปรับระบบโครงสร้างสหกรณ์ และยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองของเกษตรกร เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนและตลาด ลดต้นทุนทางการเกษตร และจัดหาปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่มีคุณภาพและมีความจำเป็น

ด้านอุตสาหกรรม

๑. จัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการทำธุรกิจในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เป็นต้น โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ทุนยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ มาเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้ทันยุคทันสมัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ พร้อมทั้งให้ความสำคัญ และสนับสนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ เช่น อุตสาหกรรม E-sport เป็นต้น

๒. สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) เพื่อส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทันสมัย มายกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยการผสมผสานนวัตกรรมกับทักษะแรงงานและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผู้ผลิตรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันตอบสนองการตลาดในโลกยุคใหม่

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล เชื่อมโยงผู้ประกอบการนวัตกรรมจากภาคเอกชนกับภาครัฐ โดยรัฐเป็นศูนย์กลางให้บริการพื้นที่และข้อมูล (GovTech Unit) ต่อเอกชนที่มีนวัตกรรมที่สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนได้ รวมทั้งปรับรื้อกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ

๔. สร้างความแข็งแกร่ง และความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า โดยร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคในการผลิตสินค้าเชิงลึกโซ่ผ่านการเจรจาระหว่างประเทศ

๕. กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอัญมณี เป็นต้น โดยปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านภาษี และที่มีใช้ภาษีให้สามารถจูงใจนักลงทุนได้ และส่งเสริมการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง

๖. ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุง คุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียมและล้ำหน้าในระดับสากล โดยสนับสนุนให้มีกลไก การระดมทุนและประกันความเสี่ยงให้กับภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุน ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศและมีตราสัญลักษณ์ไทย

๗. สร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรม SME ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรัฐอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งเครือข่ายรวมกลุ่ม และ ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ ขยายขอบเขตการดำเนินการให้สินเชื่อ และประกัน สินเชื่อ โดยใช้เครือข่ายธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้

๘. จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษข้าวหอมมะลิ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

๙. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ และมาตรฐานความปลอดภัย ในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

๑. เตรียมความพร้อมทางด้านระบบสาธารณสุขโรค การขนส่ง และกฎระเบียบในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ด้วยการปรับหรือเพิ่มบทบาทของกระทรวงท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในการดูแลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และการรักษา บูรณะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับชุมชนโดยให้ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม

๒. จัดทำยุทธศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นในทุกภูมิภาค โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

๓. การออกมาตรการที่ลดการครอบงำของนักลงทุนข้ามชาติ ที่เข้ามาประกอบกิจการท่องเที่ยวและบริการในลักษณะธุรกิจตัวแทนอำพราง (Nominee) โดยมีการกำหนดโทษที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการไทย

ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการคลัง

๑. ดำเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลัง ที่ยืดหยุ่นพร้อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะสำหรับการดำเนินและลงทุนทางธุรกิจ

๒. สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างสมดุล โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทย โดยการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและการเงินชุมชน พร้อมทั้งการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ขยายฐานภาษี ดำเนินการจัดเก็บภาษีรายการใหม่ให้ครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

๔. รักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน โดยดูแลเสถียรภาพการเงินและเสถียรภาพราคา อย่างโปร่งใสและยืดหยุ่น

๕. ส่งเสริมให้กลไกตลาดการเงินทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทั้งภาครัฐและเอกชน มีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมอย่างครอบคลุม

๖. ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินต่างๆ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมในภาคการเงิน

๗. สนับสนุนกระบวนการขอและได้รับสินเชื่อ การชำระภาษี ให้มีความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

๘. ปรับปรุงกฎหมาย ทบทวนบทบาทและพันธกิจของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจยึดประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ขององค์กร

นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

พรรคประชาธิปัตย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเกิดขึ้นและขับเคลื่อนไปได้ จำต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบ และกฎหมายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับตัวและปรับทัศนคติของประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

๑. ผลักดันให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพดี

๒. พัฒนาการยกระดับโครงข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงประชากรในพื้นที่ห่างไกล โดยตั้งเป้าให้ประชาชนร้อยละ ๙๙ เข้าถึงโครงข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕

๓. สนับสนุนการวิจัย และเร่งรัดให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในประเทศโดยเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

๔. ผลักดันให้เกิดโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ และจัดเก็บข้อมูลทุกประเภท รวมทั้งมีพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนที่ประสงค์จะสืบค้นข้อมูล

ด้านการรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิทัล

๑. สร้างมาตรการกำกับดูแลและออกกฎระเบียบที่เหมาะสมในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาจากปริมาณของธุรกิจออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ผลักดันการออกกฎหมายเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาในการทำธุรกรรมออนไลน์

๒. สร้างมาตรการรับมือกับภาวะคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นภัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

๓. พัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคลบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการดำเนินธุรกรรมออนไลน์ ให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของประชาชน

๔. ผลักดันให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคไปใช้ โดยมีได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง แก้ไข ย้าย และลบทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลได้

๕. ทบทวนกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ด้านการบริการภาครัฐ

๑. สนับสนุนและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมจากภาคเอกชนเชื่อมโยงกับภาครัฐ โดยรัฐเป็นศูนย์กลางให้บริการพื้นที่และข้อมูลต่อเอกชนที่สามารถยกระดับการให้บริการประชาชน ทั้งในด้านการค้า การบริการ การศึกษา สาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่ (startup) สามารถพัฒนาและมีฐานที่แข็งแกร่ง

๒. ผลักดันให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานรัฐ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่น และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยตนเอง รวมไปถึงการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการประมวลผล เพื่อจัดทำเป็นสถิติ และแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประเทศ

๓. พัฒนาและเร่งรัดให้เกิดการให้บริการออนไลน์ในทุกกิจกรรมของหน่วยงานรัฐและภาครัฐกิจ เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์ ศาลการ การตรวจคนเข้าเมือง การจัดซื้อจัดจ้าง การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร

๑. สนับสนุนเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนทั่วประเทศ

๒. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัล รวมถึงการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับบุคคลวัยแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ

๓. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

๔. จัดพื้นที่การเรียนรู้ทักษะดิจิทัลด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้แบบต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศให้เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้และการทำงานแก่ประชาชน

๕. ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนแรงงานที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนหรือสาขาแห่งอนาคตจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อสร้างตลาดแรงงานและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย

ด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล

๑. ส่งเสริมให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจให้ทันสมัยและเพิ่มโอกาสการขยายตลาดมากขึ้น

๒. ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจระยะเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม่ (startup) โดยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานหลักในการทำธุรกิจ เช่น ระบบข้อมูล เงินทุน เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ เช่น กฎ กติกา ภาษี การให้คำปรึกษา เป็นต้น

๓. วางแผนกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตของประเทศให้มีความชัดเจน และเป็นแบบแผนดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งสู่การเป็นประเทศที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๔. สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล แก่ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งองค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

๑. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ ตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมภายในประเทศ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์

๓. จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดหาแหล่ง เงินทุน การพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและครบวงจร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้ง สร้างบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาการตลาดสมัยใหม่

๔. บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษา และทบทวนปัญหาและ อุปสรรคที่มีที่มาจากกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อให้นำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

๕. จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนา (Roadmap) สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีบูรณาการ

๖. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทุนวัฒนธรรม โดยทำการศึกษาเพื่อ สร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการขับเคลื่อน การพัฒนาทั้ง ๕ สาขาที่สำคัญ ได้แก่ (๑) มรดกทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ (๒) เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม (๓) งานช่างฝีมือและ หัตถกรรม (๔) อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟต์แวร์ (๕) การออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ให้ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำผลิตภัณฑ์และ บริการสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นโยบายเกษตรคุณภาพ

เกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยแรงงานในภาคการเกษตรนั้นคิดเป็นสัดส่วนแรงงานถึงกว่าร้อยละ ๔๐ ของจำนวนแรงงานทั้งหมด แต่เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังตกอยู่ในวงจรความยากจนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะต้องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติ ความผันผวนของราคาสินค้าการเกษตร ปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพ และปัญหาทางด้านผลผลิตต่ำ ทั้งยังขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ขาดปัจจัยการผลิต ตลอดจนประสบภาวะหนี้สินต่อเนื่อง ขณะที่การแปรรูปสินค้าเกษตรก็มีปัญหาในเรื่องเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย มีผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่ม และประสบปัญหาข้อจำกัดทางการตลาดและการถูกกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

พรรคประชาธิปัตย์จึงมีแนวทางในการกำหนดนโยบาย โดยเน้นการยกระดับมาตรฐานการเกษตรของไทยให้เป็นเกษตรมูลค่าสูง ในขณะที่เดียวกันต้องมีการลงทุนให้เกษตรกรไทยเข้าถึงปัจจัยหลักในการทำเกษตร คือ ที่ดิน น้ำ ทุน เทคโนโลยี และที่สำคัญต้องมีนโยบายที่ช่วยให้เกษตรกรไทยเข้าถึงตลาดโดยตรง นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความตื่นตัวของผู้บริโภคที่ใส่ใจในอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย และการมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสให้ประเทศไทยเป็นตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในภูมิภาค จึงกำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

๑. จัดให้มีระบบประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน รวมถึงพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงทางด้านราคาผลผลิตที่มีผลโดยตรงกับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร

๒. แก้ไขปัญหาหนี้สิน ฟันฟูอาชีพ และความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเร่งดำเนินการจัดการหนี้สินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรักษาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร

๓. ทบทวนระเบียบ คำสั่ง หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าเกษตร โดยวางแนวทางที่เข้มงวดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรไทย

๔. ดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร บริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรทั้งระบบ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้มีความเข้มแข็ง ผลักดันให้มีการเปิดตลาดสินค้าเกษตรแห่งใหม่ให้ครอบคลุมทั่วโลก

๕. สร้างตลาดกลางเพื่อการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเกษตรในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากผู้ผลิตให้ถึงผู้บริโภคในประเทศอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เช่น ผัก ผลไม้ และดอกไม้ เป็นต้น โดยเฉพาะจัดตั้งตลาดกลางผลไม้ในอาเซียน

๖. เร่งรัด ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพสหกรณ์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมฟาร์มระดับตำบล โดยสนับสนุนให้สหกรณ์รวมตัวกันเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองของเกษตรกร เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนและตลาด ลดต้นทุนทางการเกษตร และจัดหาปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่มีคุณภาพและมีความจำเป็น มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าบริษัทชั้นนำ

๗. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสร้างตราสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือผู้บริโภค

ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรไทย เพิ่มคุณค่าสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเกษตรกรคนรุ่นใหม่ (Young Smart Farmers) โดยจัดตั้งกองทุนสนับสนุน ให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบรนด์และแผนธุรกิจ สนับสนุนให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเรื่องราวสินค้าภูมิปัญญา ที่สามารถถูกถ่ายทอดผ่านสื่อได้ เช่น ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น สนับสนุนให้องค์กรส่วนท้องถิ่นค้าประกัน เพื่อให้มีการปล่อยกู้เงินสำหรับพัฒนาสินค้าภูมิปัญญา เพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลักดันให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์ (E-commerce) อบรมประชาชนเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณา จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อแสดงสินค้าออกสู่ต่างประเทศ

๘. ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ผลักดันการสร้างมูลค่าให้พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ในกลุ่มพืชพลังงาน อาหาร และยา เช่น ปาล์ม กล้วยา กระจ่างดำ เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต่อไป

๙. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อลดต้นทุน ลดการผูกขาด และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ขยายการเข้าถึงข้อมูลโดยเกษตรกรรายย่อย เช่น ราคาพืชผล พยากรณ์อากาศแบบไร้ต่อไร้ คุณภาพดิน เป็นต้น จัดตั้งสถาบันเพื่อทดลองการผลิตหรือแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ที่ให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงได้ ลดภาษีในการนำเข้าเครื่องมือทางการเกษตร พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบประมวลผลผลิตทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อผลผลิตการเกษตรต่อพื้นที่ให้สูงสุด ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง และการเพิ่มมูลค่า สนองตอบตลาดทั้งในและต่างประเทศ

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร ตั้งแต่การวิจัย ให้ความรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ โดยเริ่มจากสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐรับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรรายย่อย พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าและระบบตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการส่งออกและคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ

๑๑. กำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) และบริหารจัดการให้มีการปลูกพืชคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง เป็นฐานของอุตสาหกรรมทางการเกษตรต่อไป

๑๒. จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมปลายน้ำ และการส่งออกอย่างเป็นระบบ

๑๓. จัดระบบการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ โดยบูรณาการการขนส่งทางราง ทางถนน ทางน้ำ เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด และเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศได้อย่างเป็นระบบ

๑๔. พัฒนาระบบของสนามบินในภูมิภาคให้มีศักยภาพรองรับการขนส่งทางอากาศ สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรไปตลาดต่างประเทศ

๑๕. สนับสนุนให้มีกลไกการค้าส่ง ค้าปลีก และศูนย์กระจายสินค้าไทย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรของไทยโดยเฉพาะตลาดกลางผลไม้ในอาเซียน

ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

๑. จัดตั้งกองทุนน้ำชุมชน ให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

๒. ขยาย และปรับปรุงระบบชลประทานอย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่การเกษตร เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงน้ำแล้ง

๓. เพิ่มอัตราการบำบัดน้ำเสีย และปริมาณการนำกลับมาใช้ในภาคเกษตร

๔. ประสานการทำงานของหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการวางแผนเลือกชนิดพันธุ์ของพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำคาดการณ์ในแต่ละปี เพื่อให้เกษตรกรปลูกและได้ผลผลิตสูงสุดตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

๕. การส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกรต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น การสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถปรับตัวต่อการรุกคืบของน้ำเค็ม โดยการคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีทันสมัย

ด้านยางพารา

๑. ยกระดับรายได้ชาวสวนยาง ด้วยระบบประกันรายได้ ไม่ให้ราคาต่ำกว่า ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม

๒. เร่งเพิ่มกิจกรรมใช้ยางในประเทศแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะภาคนอกอุตสาหกรรมรถยนต์ แก้ว กระเบื้อง และกำหนดมาตรการเข้มข้นให้หน่วยงานรัฐเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในการสร้างและซ่อมถนนทุกสายทั่วประเทศ รวมทั้งส่วนประกอบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆของถนน สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ระบบชลประทาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

๓. เร่งจัดทำโฉนดชุมชน รองรับสวนยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อจัดระเบียบและควบคุมปริมาณและคุณภาพยาง ตลอดจนระบบการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

๔. เพิ่มเงินชดเชยในการโค่นยางพารา และไม่ให้มีการปลูกยางพาราใหม่ในพื้นที่ป่าสงวนของรัฐทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด รวมทั้งขอความร่วมมือบริษัทธุรกิจเอกชนไม่ให้ขยายพื้นที่ปลูกยางในประเทศอีกต่อไป

๕. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดยางพาราทั้งในและต่างประเทศ โดยให้การยางพิเศษแห่งประเทศไทย (กยท.) ตั้งบริษัท จำกัด หรือบริษัท มหาชน จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร สามารถแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยรวม และลดอำนาจการกำหนดตลาดและการผูกขาดของผู้ค้ายางรายใหญ่ พร้อมแก้กฎหมายให้ กยท. เข้ามาทำธุรกิจยางครบวงจร

๖. ประสานความร่วมมือกับประเทศผู้ปลูกยางพาราในอาเซียนอีก ๖ ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เพื่อกำหนดทิศทางการตลาดของยางพาราร่วมกัน

๗. สนับสนุนให้ กยท. ส่งเสริมการค้าคว่ำและวิจัยยางพันธุ์ดี และพืชเสริมในสวนยาง โดยการจัดหาพันธุ์พืช หรือการช่วยเหลืออื่นที่เหมาะสมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปไม้ยางพาราในประเทศ ด้วยมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

๙. สนับสนุนให้ทุนส่งเสริมปลูกพืชเสริมในสวนยางสร้างรายได้

๑๐. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยการส่งเสริมแนวทางการทำสวนยางยั่งยืน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปรับปรุงการใช้พื้นที่การปลูกให้มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนต้นยางต่อไร่ และปลูกพืชอื่นผสม เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ใหม่ที่เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิตยางพารา

๑๑. ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางและลูกจ้างกรีดยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รวมกลุ่ม และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง ในรูปแบบการออมสมัครใจ โดย กยท.ร่วมสมทบเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่ กยท.กำหนด เพื่อนำดอกผลมาเป็นสวัสดิการแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และลูกจ้างกรีดยางตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มต่อไป

ด้านปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

๑. ยกระดับรายได้ชาวสวนปาล์ม ด้วยระบบประกันรายได้ ไม่ให้ราคาต่ำกว่า ๔ บาทต่อกิโลกรัม

๒. เร่งส่งเสริมให้โรงงานรับซื้อปาล์มสุกจากเกษตรกรในราคาเดียวกันที่มาตรฐาน ร้อยละ ๒๐ ภายใน ๒ ปี และที่มาตรฐาน ร้อยละ ๑๙ ภายใน ๖ เดือน และส่งเสริมการค้าวิสาหกิจปาล์มพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของประเทศ

๓. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตรวจสอบกระบวนการซื้อขายปาล์มน้ำมันทั้งระบบ เพื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบันของน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมันในระบบ ป้องกันการนำเข้ามาขายและการสวมสต็อก

๔. เพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศ ทั้งภาคพลังงาน การขนส่งและการบริโภค โดยเฉพาะ ดีเซลปี ๑๐ ปี ๒๐ อิงมาตรฐานมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมถึงผลักดันการใช้ดีเซล ปี ๑๐๐

๕. สนับสนุนให้โรงไฟฟ้าที่เหมาะสม ดำเนินการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ใช้น้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิง เพื่อช่วยรักษาราคापาล์มน้ำมันในประเทศให้เข้าสู่ดุลยภาพ โดยรัฐบาลจะตั้งงบประมาณชดเชยส่วนต่างของราคาการผลิตที่เพิ่มขึ้น ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

๖. กำกับการนำเข้าน้ำมันปาล์ม และพืชที่ให้น้ำมันทดแทนอย่างเคร่งครัด ทั้งปริมาณการนำเข้า การลักลอบนำเข้า น้ำมันเถื่อน และการส่งน้ำมันผ่านแดน

๗. เพิ่มมูลค่า และพัฒนาผลผลิตปาล์มน้ำมันในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำปุ๋ยจากทะลายปาล์ม และคืนเกษตรกรตามสัดส่วนเพื่อนำกลับไปบำรุงดิน สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊สจากโรงงานปาล์ม เป็นต้น

๘. ผลักดัน พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อบูรณาการ กำกับกิจการปาล์มน้ำมันทั้งระบบให้เกิดความเป็นธรรม โดยสร้างระบบราคาให้เป็นที่ยอมรับระหว่างเกษตรกรกับโรงงาน

๙. เร่งจดทะเบียนเกษตรกรสวนปาล์ม เพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายผลผลิตปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพ และรัฐสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

๑๐. เร่งรัดการพัฒนางานวิจัยและการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดของผลผลิตจากปาล์มน้ำมัน

๑๑. เร่งปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและสนับสนุนการส่งออกผลผลิตจากปาล์มน้ำมัน

๑๒. สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างความแตกต่างของน้ำมันปาล์มไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้า

ด้านข้าว อ้อย และพืชเศรษฐกิจอื่น

๑. ยกระดับรายได้ให้เกษตรกรชาวนา ด้วยระบบประกันรายได้ เช่น ราคาข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อเกวียน ราคาข้าวเจ้าไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเกวียน เป็นต้น

๒. ส่งเสริมข้าวไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจเอกชนแสวงหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าว

๓. สนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้น

๔. ส่งเสริมให้มีการจดทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวคุณภาพสูงสนองตอบผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง และพัฒนาต่อยอดพันธุ์ข้าวไทยในท้องถิ่น

๕. ส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรในการสีข้าว ที่มีคุณภาพ ราคาถูกให้มีปริมาณมากขึ้นรองรับ

๖. ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของชาวนาในรูปสหกรณ์ เพื่อบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต และการจัดจำหน่ายข้าวสารโดยตรงมากขึ้น

๗. ยกระดับอาชีพชาวนา ด้วยการผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้ามารับช่วงต่อ พร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้มีหลักประกันที่มั่นคงในอาชีพ

๘. เร่งทบทวนปัญหาาระบบราคาอ้อยและน้ำตาล เพื่อสร้างความพึงพอใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในระบบการบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาล โดยมีแนวทางดังนี้

๘.๑ การเจรจา ทำความเข้าใจกับประเทศผู้ผลิตและผู้ค้าอื่น รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์เกษตรกรชาวไร่อ้อยไทย

๘.๒ การขยายเวลาทึบอ้อยสำหรับโรงงานน้ำตาล และการผ่อนผันเกี่ยวกับระยะเวลาการขนส่ง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

๘.๓ การปรับปรุงสูตรการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นเพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

๘.๔ การแบ่งปันผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มุ่งครอบคลุมถึงผลผลิตและมูลค่าที่เกิดจากอ้อย รวมถึงผลพลอยได้จากอ้อยให้ครบถ้วน

๘.๕ การสนับสนุนแนวทางของเกษตรกรในการปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล เพื่อปกป้องสิทธิของเกษตรกรในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

๘.๖ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย มีสภาพคล่องทางการเงิน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๘.๗ สนับสนุนพันธุ์อ้อยคุณภาพดีแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต

๘.๘ บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาของพืชเศรษฐกิจทุกชนิด ในทุกฤดูกาลผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และทันท่วงที เป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ

๑๐. สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ มีมาตรการอำนวยความสะดวกในการเปิดตลาดเฉพาะกิจ รูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยระบายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงในช่วงที่เกิดภาวะปริมาณผลผลิตล้นตลาด

๑๑. ใช้มาตรการแทรกแซงราคา กับพืชเศรษฐกิจที่ประสบปัญหา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้น

ด้านการประมง

๑. เร่งแก้ไขพระราชกำหนดประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และพระราชกำหนดฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตราในภายหลัง ในประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ในการประกอบการประมง ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการดำเนินธุรกิจประมงของประเทศ ในปัจจุบัน โดยไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของสากล ทั้งนี้เพื่อฟื้นคืนธุรกิจประมงให้กลับมาสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ ผู้ประกอบการ และชาวประมงอย่างยั่งยืนต่อไป

๒. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำธุรกิจประมง โดยเฉพาะการดำเนินการตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๑๘๘ (C๑๘๘) เพื่อให้การควบคุมและคุ้มครองแรงงานประมงสามารถดำเนินไปได้ควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจประมง

๓. เร่งออก พ.ร.บ.ประมงพื้นบ้าน เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูอาชีพการทำประมงของชาวประมงรายย่อยในระดับพื้นบ้านและประมงชายฝั่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกระจายอำนาจการแก้ไขปัญหาประมงในระดับพื้นที่ให้เป็นของคณะกรรมการประมงระดับจังหวัด

๔. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอาชีพประมงรายย่อยสำหรับช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งเพื่อการเยียวยาเมื่อประสบภัยพิบัติธรรมชาติและสนับสนุนอาชีพเสริมในช่วงฤดูมรสุม

๕. จัดตั้งสภาประมงแห่งชาติ มีองค์ประกอบจากตัวแทนภาคธุรกิจประมงพาณิชย์ ชาวประมงพื้นบ้านและชายฝั่ง รวมทั้งตัวแทนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกำหนดทิศทางการพัฒนาการทำประมง และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

๖. ปรับปรุงเขตจับสัตว์น้ำให้ชัดเจนระหว่างการทำประมงเพื่อการพาณิชย์และการประมงชายฝั่ง และบังคับใช้โดยเคร่งครัด

๗. ส่งเสริมอาชีพและขยายโอกาสการทำประมงโดยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงชายฝั่งและประมงน้ำจืดทั้งในระดับพื้นบ้านและเชิงอุตสาหกรรม อีกทั้งยกระดับราคาสินค้าประมงโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม

๘. จัดตั้งกองทุนอนุรักษ์ทะเลไทย เพื่อสนับสนุนรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของท้องทะเล และการพัฒนาอาชีพประมงที่ยั่งยืน

๙. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำควบคู่กับการเจรจาส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมงกับต่างประเทศในการทำประมงนอกและในน่านน้ำสากล

๑๐. สนับสนุนชาวประมงและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกุ้ง ให้เข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนผู้เลี้ยงกุ้ง เป็นต้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงผู้เลี้ยงกุ้ง

๑๑. เพิ่มศักยภาพองค์กรระดับชาติในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการประมงของประเทศทั้งในด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง

๑๒. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและจัดหาพลังงานราคาถูกในกิจการประมงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ในการขนส่งและอื่น ๆ

ด้านปศุสัตว์

๑. จัดให้มีโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พัฒนาโครงการอนุรักษ์สัตว์สายพันธุ์ไทย เช่น สุนัขพันธุ์บางแก้ว แมวไทย ไก่ชน โคพื้นเมือง ควายพื้นเมือง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

๓. ปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจสำคัญ เช่น ไก่พันธุ์พื้นเมือง โค กระบือ แพะ เป็นต้น ที่มีอยู่เดิมให้มีความเป็นสากล สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

๔. พัฒนาศักยภาพในการผลิต การตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ และขยายการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในตลาดโลก เช่น โค กระบือ แพะ เป็นต้น

๕. ศึกษาและเร่งวิจัยเพื่อหาวิธีป้องกันโรคระบาดสัตว์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเขตปลอดโรคระบาดสัตว์

นโยบายการจัดการที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ประเทศไทยมีพื้นที่มากกว่า ๓๒๐ ล้านไร่ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนที่ดิน และไม่สามารถเข้าถึงที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและทำมาหากินของเกษตรกรรายย่อยและคนยากจนจำนวนมาก การบริหารจัดการที่ดินของประเทศที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จได้เท่าที่ควร ปัจจุบันยังคงพบว่ามีปัญหาหลักเกี่ยวกับที่ดิน และการใช้ที่ดินดำรงอยู่ อาทิ ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน ปัญหาการไร้ที่ดินทำกิน ปัญหาความขาดแคลนและความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ปัญหาความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาการสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม พรรคประชาธิปัตย์มีอุดมการณ์ชัดเจนที่จะให้คนไทยมีที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และอาชีพ โดยจะเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล แต่มีได้ละเลยที่จะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งมั่นแก้ปัญหาที่ดินในประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีนโยบายการจัดการที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ดังนี้

๑. ปรับปรุงแนวเขตที่ดิน โดยจัดแบ่งประเภทที่ดินระหว่างที่ดินของรัฐและเอกชนให้ชัดเจน โดยดำเนินการให้ประเทศไทยมีแผนที่ประเทศที่แสดงขอบเขตที่ดินทุกประเภทมาตรฐานแผนที่เดียวกัน โดยใช้แผนที่มาตราส่วน ๑ ต่อ ๔๐๐๐ เป็นมาตรฐานเดียวให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔ ปี

๒. บูรณาการหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้และครอบครองที่ดินของรัฐ ให้มีความเป็นเอกภาพ และมีความต่อเนื่องชัดเจน ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายรัฐบาล

๓. ดำเนินโครงการโฉนดสีฟ้าเพื่อจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกิน โดย

๓.๑ เร่งดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินให้กับผู้ครอบครองเอกสารสิทธิ์ ส.ค.๑ น.ส.๓ และเอกสารสิทธิ์อื่น ที่ชอบด้วยกฎหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยมีสิทธิเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

๓.๒ เร่งดำเนินการออกกฎหมายโฉนดชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในที่ดินของรัฐมาก่อนสามารถขอสิทธิ์ทำกินในที่ดินดังกล่าว ด้วยการขออนุญาตชุมชน เพื่อการทำเกษตรกรรมและอยู่อาศัย โดยใช้หลักการจัดการโดยชุมชน โดยรัฐร่วมสนับสนุน

๓.๓ ยกกระดับสิทธิในเอกสารสิทธิประเภทต่าง ๆ ของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน และการดำเนินกิจกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว

๓.๔ เร่งรัดจัดตั้งโครงการธนาคารที่ดิน โดยออกกฎหมายรองรับการดำเนินงานให้ธนาคารที่ดินสามารถจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดซื้อ และรับที่ดินจากหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น นำมาจัดสรรให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน

สามารถทำกินได้ในรูปแบบโฉนดชุมชน รวมทั้งให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ทำกินในที่ดินโฉนดชุมชน และที่ดินรัฐประเภทต่างๆที่ได้รับสิทธิทำกินในที่ดินนั้น

๔. จัดระเบียบข้อมูลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศให้มีความชัดเจน โดยใช้ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และบูรณาการกฎหมายให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินที่มีได้ใช้ประโยชน์ในอัตราก้าวหน้า เพื่อลดการกระจุกตัวของ การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และนำเงินที่ได้มาจัดสรรให้กับโครงการธนาคารที่ดิน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของธนาคารที่ดินต่อไป

๕. เร่งปรับปรุงระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้ที่ดินในแต่ละพื้นที่ สนับสนุนภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า รวมถึงภาษีกำไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดิน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า และป้องกันการสะสมที่ดินเพื่อการเก็งกำไร

๖. บูรณาการระบบการจัดการและการปล่อยเช่าที่เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เช่น ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ดินกรมธนารักษ์ ฯลฯ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส เพื่อให้รัฐได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินดังกล่าว นำรายได้กลับมาพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อประชาชน

๗. ส่งเสริมให้มีการจัดผังเมืองในพื้นที่ชุมชนตามแนวคิด Green Urban Replacement และสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ป่า รวมทั้งดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนอย่างเด็ดขาดในอนาคต

๘. จัดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเหมาะสม กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในมิติต่าง ๆ จากโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจพิเศษของรัฐ โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกิน

นโยบายบริหารจัดการน้ำ

น้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต และเป็นปัจจัยสำคัญของการทำเกษตรกรรม ซึ่งเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ประชาชนและเกษตรกรส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำได้อย่างแท้จริง ประกอบกับความต้องการใช้น้ำที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกปี อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน รวมทั้งการขาดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปัญหาอุทกภัย และปัญหาคุณภาพน้ำในการอุปโภค บริโภค เป็นต้น

พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นระบบ เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

๑. สนับสนุนโครงการน้ำระดับชุมชน โดยการจัดตั้งกองทุนพิเศษกระจายงบประมาณไปในส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเฉพาะท้องที่ และขยายเขตชลประทาน เพื่อการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน

๒. จัดทำข้อมูลน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ และคาดการณ์ปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเวลา เพื่อวางแผนจัดการได้อย่างถูกต้อง ทันทีทันที่

๓. ปรับปรุง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เป็นแผนแม่บทในการจัดการบริหารจัดการน้ำของประเทศอย่างแท้จริง และสร้างการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติที่สอดคล้อง เป็นระบบในแนวทางเดียวกัน

๔. ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

๕. กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำและปรับปรุงแผนเลือกชนิดพันธุ์ของพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำคาดการณ์ในแต่ละปี เพื่อให้เกษตรกรปลูกและได้ผลผลิตสูงสุดตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

๖. บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงมีมาตรการทางภาษี เพื่อบังคับให้มีการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

๗. ปรับปรุงแผนขั้นตอนในการจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติทางน้ำอย่างเป็นรูปธรรม และทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันทีทันที่ โดยต้องบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่

นโยบายป่าไม้ และสัตว์ป่า

พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่สำคัญยิ่ง เช่นเดียวกับการสร้างป่าเศรษฐกิจในมิติรายได้และหลักประกันชีวิตของประชาชนและชุมชน พร้อม กับส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจที่มีความต้องการสูง สามารถสร้างรายได้ใหม่ให้ประชาชนและประเทศ ขณะเดียวกันมุ่งมั่นจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายดังนี้

๑. เร่งรัดการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทยให้มีสัดส่วนถึงร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ ๑๖๐ ล้านไร่ โดยจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนข้างเคียง ผ่านการแบ่งพื้นที่ป่าโดยชัดเจน และเพิ่ม มาตรการทางกฎหมาย บังคับ เพื่อปกป้องป่าและสัตว์ป่า โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและเอกชนดำเนินการ ปลุกป่า

๑.๑) ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นป่าที่ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน เพื่อรักษา ไว้เป็นป่าต้นน้ำหรือพื้นที่เพื่อการพักผ่อน หรือศึกษาวิจัยเท่านั้น ตั้งเป้าอยู่ที่ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ประเทศดูแล โดยรัฐบาลกลาง

๑.๒) ป่าชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ในขอบเขตและข้อตกลงที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนป่าเศรษฐกิจที่เอกชนดำเนินเป็นธุรกิจ ตั้งเป้าอยู่ที่ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ประเทศ ดูแลโดย รัฐบาลกลางและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

๒. การปลูกและฟื้นฟูป่าให้ อปท.หรือ เอกชน เป็นผู้รับจ้างดำเนินการได้และส่วนราชการมีหน้าที่ ตรวจสอบการดำเนินงาน

๓. เร่งจัดทำแนวเขตป่าให้ชัดเจน ครบถ้วน ภายใน ๔ ปี

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต้นไม้ มีรุกขกรประจำหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ดูแล รักษาต้นไม้ตามหลักวิชาการ

๕. ส่งเสริมป่าปลูกอย่างยั่งยืน โดยให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจยืนต้นที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะ ในการขายเนื้อไม้ เช่นปาล์ม หรือขายส่วนต่าง ๆ เพื่อทำพลังงานชีวมวล

๖. ยกระดับการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ มีค่าตอบแทนให้กับผู้ครอบครองไม้ใหญ่ในที่ดิน เอกสารสิทธิ์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ต้นไม้ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นหลักทรัพย์สินค่า ประกัน และมีมูลค่าเป็นเงินออมเสมือนเป็นบำเหน็จบำนาญยามสูงวัย

๗. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในการป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะ มาจากพื้นที่ป่าในประเทศ หรือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อไปขายในประเทศปลายทาง เพิ่ม อำนาจหน้าที่กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพื่อสามารถดำเนินคดีได้โดยตรง

๘. ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการจัดการพื้นที่ป่า และสัตว์ป่า อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พัฒนาระบบการดูแลสัตว์ป่าให้สามารถดำรงชีวิตในป่าได้อย่างยั่งยืน ปลอดภัย ปกป้องระบบนิเวศให้มีสภาพที่ดี ไม่กระทบห่วงโซ่อาหารของสัตว์ป่า และมีระบบความรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนรอบพื้นที่

๑๐. ส่งเสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าไม้ ครบ ๕ ปี ในสังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับสิทธิยกระดับเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าทันที และเมื่อเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าตามสิทธิดังกล่าวครบ ๓ ปี มีสิทธิสอบเป็นข้าราชการได้

นโยบายด้านการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์

พรรคประชาธิปัตย์มีแนวนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการผลักดันการเชื่อมโยงระบบคมนาคมหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม และการขนส่งของภูมิภาคเอเชีย ไปจนถึงภูมิภาคอื่นทั่วโลก ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงเมืองมหานครในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสที่จะเข้าถึงการเดินทางได้อย่างสะดวก ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่รวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีมาตรฐานสากล ลดการพึ่งพายานพาหนะส่วนตัว ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะดำเนินธุรกิจด้วยต้นทุนทางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ต่ำลง ทั้งนี้จะให้ความสำคัญถึงผลกระทบต่อรอบด้านจากการดำเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าวด้วย

พรรคประชาธิปัตย์จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

ด้านการขนส่งระบบราง

๑. เร่งรัดโครงการสร้างรถไฟทางคู่ รองรับความเร็วอย่างน้อย ๑๒๐ ก.ม./ชม. เพื่อขนส่งสินค้า และผู้โดยสารให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๒. ขยายโครงข่ายรถไฟด้วยการสร้างเส้นทางใหม่เชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึงทุกจังหวัด และใช้โครงข่ายรถไฟให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓. พัฒนารูปแบบการลงทุนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
๔. เพิ่มประสิทธิภาพโครงการระบบขนส่งผู้โดยสารด้วยทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน ทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอุตะเถา
๕. เร่งรัดการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
๖. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบการขนส่งทางราง โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแลการประกอบกิจการรถไฟ และเปิดให้มีการแข่งขันการให้บริการขนส่งสินค้า และการขนส่งผู้โดยสาร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการขนส่งทางรถไฟ
๗. ส่งเสริมให้เอกชนไทยผลิตชิ้นส่วนบางประเภท ที่เป็นส่วนประกอบของการขนส่งระบบรางเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยและการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
๘. พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งทางรถไฟ และบริการยกขน ด้วยการจัดหาหัวรถจักร แคร่ ให้เพียงพอกับความต้องการ และเพิ่มบทบาทเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ
๙. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษารถไฟ และรถไฟฟ้า

ด้านการขนส่งทางน้ำ

๑. ส่งเสริมการขนส่งทางน้ำเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเชื่อมกับนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึก
๒. พัฒนาท่าเรือในภูมิภาคเพื่อยกระดับให้เป็นประตูการค้าระดับนานาชาติอย่างแท้จริง
๓. เร่งรัดพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงการให้บริการยกขนตู้ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้เพิ่มสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า ทางรถไฟให้เพิ่มมากขึ้น
๔. พัฒนาท่าเรือคลองเตยให้เป็นท่าเรือทันสมัยด้วยระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ท่าเรือ
๕. พัฒนาการขนส่งสินค้าด้านทะเลอันดามันให้เป็นประตูการค้าสู่ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในภาคใต้ และรองรับการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน-อินเดีย
๖. ปรับปรุงร่องน้ำเพื่อรองรับการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก พัฒนาสถานีขนส่งทางลำนน้ำในแม่น้ำสายหลัก รวมถึงพัฒนาร่องน้ำเศรษฐกิจเพื่อการขนส่งบริเวณชายฝั่ง
๗. พัฒนากฎระเบียบ และมาตรการเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางน้ำ โดยการปรับโครงสร้างอัตราค่าภาระท่าเรือภายในประเทศ และค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ของรัฐในการประกอบการท่าเรือ สถานีขนส่ง ลานกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard) หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางน้ำ

ด้านการขนส่งทางอากาศ

๑. เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร และการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
๒. ขยายขีดความสามารถ และปรับปรุงการให้บริการรวมถึงการอำนวยความสะดวกในเขตปลอดอากร (Free Zone) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้มีกระบวนการที่ง่ายเป็นระบบอัตโนมัติ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
๓. เร่งแก้ไขปัญหาคอขวดในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความสะดวก ความพึงพอใจสูงสุดในทุกด้าน และได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเดินทาง เช่น แก้ไขปรับปรุงระบบขนส่งเชื่อมโยงท่าอากาศยาน (Airport Link) ให้มีประสิทธิภาพ การจัดระเบียบการรับส่งผู้โดยสาร ความพอเพียงของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) การจัดระเบียบคิว การให้บริการห้องน้ำ เป็นต้น
๔. ปรับปรุงและยกระดับท่าอากาศยานทั่วประเทศ ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐานสากล มีระบบและพื้นที่ที่เพียงพอต่อการรองรับผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น รวมถึงการรองรับการเชื่อมโยงการบินระหว่างประเทศในอนาคต
๕. ส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มเส้นทางการบินโดยตรงระหว่างภูมิภาค โดยไม่ต้องทำการบินเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน
๖. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งผู้โดยสารขาเข้า และขาออกจากท่าอากาศยานต่าง ๆ

๗. กำกับดูแลสายการบินในประเทศ ให้มีมาตรฐาน บริการ และราคาที่เป็นธรรม

ด้านการขนส่งทางถนน

๑. ขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

๒. เร่งขยายโครงข่ายถนน เชื่อมโยงจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทางหลวงสายสำคัญทางยุทธศาสตร์ในทุกภูมิภาค เพื่อการขนส่ง และยกระดับความปลอดภัย ด้วยการขยายถนนเป็นไม่น้อยกว่า ๔ ช่องจราจรทั้งหมด

๓. สร้างเพิ่มถนน รองรับบริการขนส่งสินค้าและการสัญจรระหว่างเมืองและชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและการแก้ไขปัญหาจราจร

๔. ศึกษา ผลักดันการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลเชื่อมจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมทั้งสะพานเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชน การขนส่งสินค้า และรองรับการท่องเที่ยว

๕. ยกระดับระบบจราจรอัจฉริยะ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองใหญ่

๖. ทบทวนและยกระดับมาตรฐานการออกแบบการจราจรทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุ

ด้านการพัฒนารองรับบริการขนส่งสินค้า

๑. พัฒนาระบบรวบรวม และกระจายสินค้าทางรถไฟ และทางน้ำในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรม

๒. ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน

๓. พัฒนาด้านศุลกากรบริเวณชายแดนให้ทันสมัย และรองรับการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจุดยุทธศาสตร์กระจายไปทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก

๕. พัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Economic Land Bridge) เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอันดามันกับท่าเรือฝั่งอ่าวไทย

๖. ส่งเสริมการขนส่งทางน้ำเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเชื่อมกับนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึก

๗. พัฒนาระบบการขนส่งทางถนนเชื่อมโยงสถานีรถไฟ (Container Yard) และท่าเรือ

๘. ผลักดันมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี แก่ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่มีการใช้การขนส่งทางน้ำ และทางรถไฟ

๙. เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการขนส่ง และจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) ที่ทันสมัย มาใช้ในการให้บริการขนส่ง

๑๐. พัฒนา และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้กับบุคลากรด้านการขนส่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านการพัฒนาประตูลำน้ำและการเชื่อมโยง

๑. ปรับปรุงโครงข่ายเชื่อมโยงประตูลำน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นประตูที่มีปริมาณสินค้าเข้า-ออกมากพอที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวม
๒. เพิ่มขีดความสามารถโครงข่ายโดยรอบ และบริเวณใกล้เคียงประตูลำน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน (ระบบถนน ราง และน้ำ) ให้เกิดการเชื่อมโยงหลายรูปแบบ และจุดเชื่อมต่อการขนส่งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปสู่การขนส่งภายในประเทศ
๓. เร่งรัดพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณประตูลำน้ำ กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน สถานีขนส่งสินค้าชายแดน เป็นต้น รวมทั้งให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่สามารถดำเนินพิธีการ เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกได้ในจุดเดียว เกิดการแยกจุดตรวจการผ่านแดนของคนและสินค้าออกจากกัน
๔. เร่งรัดการพัฒนาระบบการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ (Port Community System) ให้เชื่อมโยงกับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window)
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางถนน และทางรถไฟที่จะเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งผลิตไปสู่ประตูลำน้ำหลัก และชายแดน โดยไม่มีช่องว่าง (Missing Link) หรือคอขวด (Bottle Neck)
๖. พัฒนาระบบการรวบรวมและกระจายสินค้าบนแนวเส้นทางเชื่อมโยง (Logistics Corridor) รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้เกิดการจัดการระบบโลจิสติกส์ในเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ
๗. สำรวจ ศึกษาเส้นทางขนส่งสินค้าใหม่ ๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อเป็นทางเลือกรองรับการขยายตัวของขนส่งสินค้าในอนาคต

ด้านการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งไทย

๑. จัดระเบียบผู้ประกอบการต่างประเทศที่จะเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการไทย และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยให้มีการบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพ ทั้งผู้ประกอบการไทย และต่างประเทศ
๒. ส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการในเส้นทางขนส่ง รวมถึงการพัฒนาเครือข่าย และเขตอุตสาหกรรม รวมถึงการบริการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และอุตสาหกรรมให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อตรงกับความต้องการของภาคเอกชน และธรรมชาติของการดำเนินธุรกิจนั้นๆ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า จุดพักรถบรรทุก ลานตู้เปล่า และลานบรรจุสินค้า เป็นต้น
๓. ให้ความรู้ และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการไทย เพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศ
๔. สนับสนุนให้มีการรวมตัวของผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการขนส่ง
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการขนส่งทุกรูปแบบอย่างบูรณาการ ให้มีการแบ่งส่วนนโยบาย การกำกับดูแล และการให้บริการขนส่งที่ชัดเจน ด้วยการเร่งผลักดันการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มี

ผลบังคับใช้โดยเร็ว เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางบก ยกกระดับคนขับรถบรรทุกให้ได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

ด้านการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

๑. เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์ เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กับระบบขนส่งสาธารณะอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบให้บริการผู้โดยสาร ที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยระบบบัตรโดยสารร่วม ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม

๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียกใช้รถโดยสารให้ถูกกฎหมายและอยู่ในระบบ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาขนส่งมวลชนรูปแบบอื่น ผ่านการแข่งขัน เพิ่มตัวเลือกการเดินทาง ในพื้นที่ที่ขนส่งมวลชนปัจจุบันยังเข้าไม่ถึง สร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ด้วยการออกแบบใบขับขี่สาธารณะใหม่ ที่ลดความยุ่งยาก แต่มีความปลอดภัย สร้างความเข้าใจและสอดคล้องกับผู้ให้บริการขนส่งรูปแบบอื่น เช่น แท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถสองแถว เป็นต้น รวมทั้งป้องกันการผูกขาด บังคับใช้ พรบ.การแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจัง และควบคุมการขึ้นราคาโดยสารจากอำนาจผูกขาด

๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีการออกแบบที่ทำให้คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี สตรีมีครรภ์ และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ปลอดภัย และทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการลดมลพิษด้วยการปรับเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางให้เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

๔. เร่งศึกษาและขยายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของเมืองเศรษฐกิจมหานครและเมืองอื่น ๆ ในภูมิภาค

ด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ

๑. สนับสนุนการปรับปรุงองค์กรด้านการคมนาคมขนส่งในการทำหน้าที่อย่างชัดเจน โดยแบ่งแยกงานด้านการกำหนดนโยบาย การควบคุมกำกับดูแล และการปฏิบัติ ออกจากกัน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. เปิดกว้างรูปแบบการลงทุนให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการ และสถานการณ์ทางการเงินของประเทศ

๓. ควบคุมอัตราค่าโดยสาร และค่าผ่านทางให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ ภายใต้โครงสร้างที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

๔. สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าให้เป็นเครือข่ายของผู้ผลิตต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

๕. เร่งแก้ไขปัญหาลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการขนาดใหญ่อย่างจริงจัง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการและการกำกับดูแลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม

นโยบายท่องเที่ยว

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า ๒.๘ ล้านล้านบาทต่อปี โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ ๓๐ ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับบางประเทศในยุโรปซึ่งขนาดประเทศ และทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน แต่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวสูงเฉลี่ยถึง ๙๐ ล้านคนต่อปี ประเทศไทยจึงยังมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมประเทศผู้นำด้านการท่องเที่ยวเหล่านั้น

พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของโลก (World Tourism Leader) ซึ่งชี้วัดด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว รายรับเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว และตัวเลขการส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความงดงาม สะดวก และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยประชาชนในประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นโอกาสในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายในประเทศ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างการบริหารการท่องเที่ยว โดยปรับปรุงกฎหมายให้แยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกัน และจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศโดยเฉพาะ มีหน้าที่หลักในการดูแลประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ ดูแลมาตรฐาน และให้ความรู้ผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

๒. กำหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีหน้าที่หลักในการบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยกำหนดยุทธศาสตร์แบ่งตามประเภทของการท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ทะเล เมือง ศิลปะ อาหาร ถนนสายเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ ให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมสินค้า บริการ และช่องทางการจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน

๓. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยยกระดับการบริหารจัดการเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการดูแลนักท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำกับดูแลให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ทั้งนี้จะต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนด้วย

๔. บริหารการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังทุกภาคส่วนของประเทศ ปกป้องให้ผู้ประกอบการ และคนไทยเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ตรวจสอบและป้องกันกลุ่มธุรกิจต่างชาติที่แฝงตัวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มงวด

๕. เร่งรัดให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพิ่มศักยภาพในการทำหน้าที่สนับสนุนท้องถิ่น ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ มาตรฐาน และความหลากหลาย เน้นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

๖. ส่งเสริมสินค้าและบริการประจำท้องถิ่นให้เป็นที่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยวโดยบูรณาการองค์ความรู้ทางการตลาดเพื่อออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย และเหมาะสมกับนักท่องเที่ยว สนับสนุนการใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในท้องถิ่นเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างเรื่องราวให้สินค้ามีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

๗. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมชุมชน กองทุนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำชุมชนให้ มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ชัดเจน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเดิม เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวให้กับชุมชน

๘. พัฒนาระบบคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง เช่น การยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยาน ท่าเรือ ระบบการขนส่งมวลชน ระบบการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นต้น มีความเข้มงวดในการดูแลระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการรองรับ จำนวนนักท่องเที่ยว

๙. ดูแลให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดการเดินทาง จัดให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวต่างๆอย่างทั่วถึงเพียงพอ อำนาจความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกด้าน สามารถแก้ไขภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

๑๐. ยกระดับมาตรฐานการประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกด้าน ให้เกิดความเชื่อมั่น และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวไทยในสายตานักท่องเที่ยว อาทิ มาตรฐานการจัดนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหารสินค้าที่ระลึก รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๑๑. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมระดับโลก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มีหน้าที่จัดงานแสดงสินค้า งานสัมมนา และงานประชุม ระดับนานาชาติ (MICE) รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานในท้องถิ่นจัดงานเทศกาลสำคัญ ต่าง ๆ ประจำพื้นที่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

นโยบายพลังงาน

พรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางในการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาและใช้พลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มากขึ้นในทุกระดับ ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล สร้างความสมดุลในกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะวางระบบเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถผลิตและขายไฟฟ้าจากครัวเรือนได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ การบริหารจัดการ การผลิต และจำหน่ายพลังงาน โดยกำหนดนโยบายดังนี้

๑. เร่งพัฒนาระบบโครงข่ายพลังงาน ส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนแหล่งเงินทุน เพื่อกระจายการผลิตพลังงานไปสู่หน่วยขนาดเล็ก เช่น ระดับชุมชน ระดับครัวเรือน เป็นต้น

๒. ส่งเสริมให้ชุมชน ครัวเรือน สามารถเป็นผู้ผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ด้วยทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลในชุมชน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งแผงรับแสงและเก็บพลังงานในครัวเรือน เป็นต้น รวมถึงดำเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อรองรับการนำมาประยุกต์ใช้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน โดยตรากฎหมายการประกอบกิจการไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีองค์กรกำกับ ดูแลกิจการด้านไฟฟ้าและพลังงาน และตรากฎหมายส่งเสริมพลังงานทดแทน ให้มีคณะกรรมการพลังงานทดแทนแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทน

๔. สนับสนุนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปรับแนวทางการลงทุน เพื่อเข้าสู่การบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย (Smart Grid) เต็มรูปแบบ สร้างระบบรับรองการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจากประชาชน เพื่อรองรับการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในเวลาเดียวกัน พัฒนาเทคโนโลยีทันสมัย ให้มิเตอร์ไฟฟ้าสามารถถอยกลับหลังได้เมื่อมีการผลิตไฟฟ้าและการขายกลับเข้าสู่ระบบ (Net-metering)

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทางเลือกเพื่อการขนส่ง

๕.๑ เร่งรัดการส่งเสริมและสนับสนุนการการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) ในทุกภาคส่วน ภายใน ๒๐ ปี เพื่อลดปัญหาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง และมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๒ ส่งเสริมการใช้น้ำมันเอทานอล E๑๐๐ แก๊สโซฮอล์ E๘๕ E๒๐ E๑๐ เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง จากต่างประเทศ

๕.๓ สนับสนุนการใช้ไบโอดีเซล ปี ๑๐ ปี ๒๐ และ ปี๑๐๐ สำหรับรถยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอื่น ๆ และส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงาน

๕.๔ กำหนดให้รถราชการและรถบริการสาธารณะใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษทางอากาศ

๖. ปรับปรุงโครงสร้างราคาขายก๊าซหุงต้มให้เป็นธรรม เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม เช่น ก๊าซธรรมชาติ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงงานหนาแน่น และในโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนน้ำมันเตา การใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ในโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานเพื่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าเพื่อประชาชนโดยเฉพาะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ

๙. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มกลไกระบบจัดการพลังงาน (ESCO) และกลไกการอนุรักษ์พลังงานอาคาร (BEC: Building Energy Code) ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ด้วยการสนับสนุนนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานในด้านต่าง ๆ

๑๐. ปรับปรุงระเบียบการใช้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจให้กับโครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

๑๑. เร่งรัดให้มีการกำหนดมาตรฐานการทดสอบ และมาตรฐานระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

๑๒. ส่งเสริมให้มีมาตรการเพื่อรองรับนวัตกรรมทางพลังงานในอนาคต เช่น สนับสนุนให้มีจุดชาร์จไฟบริการสำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้า อย่างกว้างขวาง เป็นต้น

๑๓. สนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (energy storage)

๑๔. บรรจุหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานศึกษา

๑๕. ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาชนใน การอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงาน

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

พรรคประชาธิปัตย์เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศยุคใหม่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน จึงกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

๑. ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม

๒. เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคต เช่น เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง เป็นต้น

๓. เร่งผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งด้านการวิจัย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหน่วยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรได้อย่างเพียงพอ

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกองทุนวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับภาคเอกชนที่เข้าร่วมงานวิจัย

๕. เพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยและการพัฒนาแบบครบวงจรที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายได้ การจ้างงาน และการเพิ่มมูลค่าสินค้า

๖. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักและสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์ เห็นประโยชน์ของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิต

๗. ส่งเสริมและเผยแพร่ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ให้เด็กเยาวชน และประชาชนในชาติ มีพื้นฐานความเชื่อ การคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล บนข้อมูลและข้อเท็จจริง ไม่หลงงมงายในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้



ด้านสังคม

นโยบายด้านการศึกษา

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคน และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ดังนั้น การบริหารจัดการการศึกษาจึงเป็นไปเพื่อสร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนได้รับการศึกษาคุณภาพทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างเสริมศักยภาพครูให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหลักสูตรเนื้อหาทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและท้องถิ่น เน้นกระจายอำนาจการจัดการศึกษาตรงไปที่โรงเรียน เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดการศึกษาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยให้ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ

พรรคประชาธิปัตย์มีเป้าหมายพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่ดี ๗ ประการ คือ สุขภาพดี มีคุณธรรม มีวินัยและจิตสาธารณะ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะภาษา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายในด้านการศึกษาดังนี้

๑. การดูแลทารกและเด็กในช่วงปฐมวัย (อายุ ๐-๘ ปี)

๑.๑ จัดทำโครงการเบี้ยเด็กเข้มแข็ง โดยเด็กไทยทุกคนเมื่อแรกเกิดจะได้รับเงินสนับสนุนการเลี้ยงดูทันทีและได้รับต่อเนื่องไปทุกเดือน จนอายุครบ ๘ ขวบ รวมเป็นเงินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ คน

๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานดูแลเด็กปฐมวัยที่ได้มาตรฐานในชุมชน สถานที่ทำงานของราชการ และ สนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยสร้างระบบแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีนิติบุคคลได้เพื่อให้มารดาได้ใกล้ชิดบุตรและให้นมบุตรในช่วงเวลาทำงาน เพื่อให้เด็กมีการพัฒนา เต็มโตในทุกด้านทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ เป็นต้น

๑.๓ ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างศักยภาพครูเด็กปฐมวัยและครูพี่เลี้ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง รวมถึงการมีความสามารถในการคัดกรอง และจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยในทุกด้าน ทั้งสติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ โดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพ

๒. การจัดการศึกษาระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับอาชีวศึกษา

๒.๑ จัดให้มีการเรียนฟรีมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ อาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจัดค่าใช้จ่ายสนับสนุนตามความจำเป็นพื้นฐาน เช่น ค่าเล่าเรียน ตำรา ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมไปถึง ครูเฉพาะทาง เป็นต้น

๒.๒ สนับสนุนค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรี ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผ่านสถานศึกษา โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่นักเรียนจะได้รับ

๒.๓ สร้างหลักสูตรแกนทุกช่วงชั้นปีที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล เน้นความสามารถในด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการอ่านเพื่อสร้างความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและพัฒนาทักษะที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละพื้นที่ เพื่อเน้นการรักษาองค์ความรู้ของปราชญ์พื้นบ้าน ตลอดจน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ให้สืบต่อไป

๒.๕ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล (English for All) โดยเน้นทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะพูดและการฟังพร้อมส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ๒ ของสังคมไทย พร้อมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

๒.๖ ส่งเสริมการใช้และเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ด้วยการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ และสนับสนุนให้มีการปรับหลักสูตร เช่น มีหลักสูตรเรื่องการเขียนโปรแกรม (Coding) ตั้งแต่ช่วงชั้นประถมศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นฐานในการสร้างงานสร้างอาชีพในโลกยุคใหม่

๒.๗ ยกย่องอาชีวศึกษาทั้งระบบ เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ปรับเงินค่าตอบแทนของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาให้สูงขึ้นและสอดคล้องกับระดับฝีมือและทักษะการทำงานจริง พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย (SME) จัดให้มีช่วงเวลาการฝึกงานสลับกับการเรียนภาคทฤษฎีอย่างเหมาะสม เพิ่มงบประมาณค่าครุภัณฑ์ของอาชีวศึกษาภาครัฐให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ทันสมัย พร้อมทั้งจัดหาและพัฒนาครุมารองรับ จัดตั้งศูนย์กลางในการกระจายนักเรียนนักศึกษาฝึกงานไปยังสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา

๒.๘ ปลูกฝังจริยธรรม สร้างวินัย และให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยอย่างแท้จริง

๓. ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป

๓.๑ ขยายกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้เพียงพอ สำหรับบุตรหลานครอบครัวที่ยากจน โดยให้ผู้รับทุนมีทางเลือกที่หลากหลายในการชดเชยทุนคืน

๓.๒ สนับสนุนความเป็นอิสระในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ภายใต้การควบคุมและการประเมินคุณภาพโดยภาครัฐ และส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เทียบเท่ากับสากล

๓.๔ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา เช่น การกำหนดอายุและวาระของผู้บริหารมหาวิทยาลัย การเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น

๓.๕ จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เรียนดีในแต่ละท้องถิ่น ในสาขาวิชาที่ภาครัฐกำหนด

๓.๖ ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา ควบคุมกิจกรรมที่มีการละเมิดสิทธิและความรุนแรงภายในมหาวิทยาลัย

๓.๗ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นที่พึ่งพาทางวิชาการของสังคมและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

๔. การศึกษาตลอดชีวิต

๔.๑ จัดการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชนทั่วไปด้วยโครงการคู่มือป้องกันใบ ให้เป็นสิทธิทางเลือกในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนัดและความสนใจ โดยแสวงหาเรียนรู้ทักษะจากหลักสูตรที่จัดขึ้น โดยเอกชนและรัฐบาลรับรอง เพื่อสร้างและส่งเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับประชาชน ให้ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) การเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ

๔.๒ เพิ่มบทบาทและภารกิจของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณกับประชาชนได้มีโอกาสฝึกทักษะตามความถนัดหรือความสนใจของตนเอง

๔.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรออนไลน์ (E-Learning) ในแขนงวิชาที่หลากหลายจนถึงระดับปริญญา

๕. การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

๕.๑ ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ โดยการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังและเป็นเอกภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจตรงไปที่โรงเรียน โดยให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ให้ชุมชนมีอำนาจในการจัดการ พัฒนา สร้างระบบที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของชุมชนตนเอง และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพทางการศึกษาโดยมุ่งเน้น คุณธรรมนำความรู้อย่างแท้จริง

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้มีบทบาทหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีนักเรียนเป็นเป้าหมายในการประเมิน ลดบทบาทส่วนราชการอื่นที่สูงกว่าโรงเรียนและพัฒนาทางด้านวิชาการให้มีบทบาทเพื่ออำนวยความสะดวก ในการติดตามและประเมินผล

๕.๓ พัฒนาครูและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ได้ครูดีครูเก่ง มีสมรรถนะในการคัดกรอง และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ตลอดจนส่งเสริมยกฐานะครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมให้ครูมีการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มเป็นสมาคมหรือชมรมวิชาชีพครูในแต่ละสาขาวิชา ลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ตามแนวทางคืนครูคุณภาพให้นักเรียน ด้วยการใช้นวัตกรรม ลดเวลาครูกับงานธุรการ เชื่อมโยงครูทั่วประเทศผ่านพื้นที่กลางออนไลน์ (online platform) เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน

๕.๔ พัฒนาหลักสูตรการวัดและการประเมินผล ในทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการประเมินผลด้วยอัตนัย เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี รวมถึงเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก ของความเป็นไทย มีระเบียบ วินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

๕.๕ เพิ่มโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาที่ชอบ เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลดวิชาการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาหลักสูตรวิชาแนะแนวตอน มัธยมศึกษาตอนต้น ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพต่าง ๆ ปรับเกณฑ์การเข้าแต่ละคณะ/สาขาในมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมโยงกับวิชาที่นักเรียนเลือกตอนมัธยมปลาย

๕.๖ ลดความซับซ้อนและความเหลื่อมล้ำทางโอกาสที่เกิดขึ้นจากระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

๕.๗ เพิ่มการสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษอย่างมีคุณภาพ สำหรับบุคคลหรือเด็กพิการในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กทั่วไป

๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โรงเรียนที่บ้าน โรงเรียนทางไกล โรงเรียนการเกษตร โรงเรียนศาสนา หรือโรงเรียนหลายภาษา เป็นต้น

๕.๙ ส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ทักษะชีวิต และการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑๐ ออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Smart Educations) อยู่ภายใต้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (ส.ส.ค.) ที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีงบประมาณ เฉพาะที่เพียงพอ ทำหน้าที่สนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานด้านการศึกษาใช้เงินทุนจากกองทุนดังกล่าว ไปดำเนินการเพื่อพัฒนาระดับการศึกษาและขจัดความเหลื่อมล้ำ

นโยบายสาธารณสุข

สุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอีกประการหนึ่งของประชาชนทุกคน การบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็น พรรคประชาธิปัตย์มุ่งเน้นการพัฒนา ระบบสุขภาพเชิงรุกอย่างครบวงจร ทั้งการจัดให้ประชาชนได้รับบริการและการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มี มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพหรือผู้ยากไร้จะต้อง ได้รับการดูแลรักษาฟรีอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนการ พัฒนาและเพิ่มจำนวนบุคลากรทางสาธารณสุขให้เพียงพอ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว พรรคประชาธิปัตย์จึงกำหนดนโยบายด้าน สาธารณสุขไว้ ดังนี้

๑. ยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ ให้มีศักยภาพสูงสุดเพื่อ เป็นศูนย์กลางดูแลสุขภาพในตำบล ทั้งการรักษา ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการมีระบบส่งต่อ ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โดยสนับสนุนให้มีแพทย์หรือพยาบาลเวชปฏิบัติประจำ ที่สามารถ ให้บริการได้ครบทุกด้าน

๒. เพิ่มค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. และ อสส.) ทั่วประเทศ เป็นเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท ควบคู่กับการสร้างระบบเงินบำนาญบำนาญของ อสม. และ อสส. พร้อมยกฐานะ อสม. และ อสส. ให้มี ความสามารถปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเชิงรุกเฉพาะด้าน และเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษที่เหมาะสม

๓. ยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ด้วยการเพิ่มจำนวน ผู้ดูแล (PA) โดยสนับสนุนเงินค่าอุปกรณ์และเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมตามความจำเป็น

๔. ยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน มีสถานที่เพียงพอ มีสภาวะแวดล้อมที่ดี มีคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ จองลำดับการรักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วย รายวัน

๕. สร้างเพิ่มศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านโรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ และโรคผู้สูงอายุ ในทุกภูมิภาค พร้อมยกระดับคุณภาพศูนย์การแพทย์ในมหาวิทยาลัยของ รัฐทั่วประเทศ

๖. เพิ่มขีดความสามารถศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ในการดูแลความเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ได้มาก ขึ้นโดยไม่ต้องส่งต่อ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งกระจายอำนาจการบริหารให้มีอิสระโดยสมบูรณ์ ตอบสนองระบบสาธารณสุขเชิงรุก โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรณรงค์ให้ความรู้ สนับสนุนพฤติกรรมสร้าง สุขภาพในทุกด้าน

๗. เพิ่มจำนวนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่กับการสร้างขวัญกำลังใจให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ขยายการบรรจุตำแหน่งข้าราชการแก่พยาบาลและสาขาวิชาชีพอื่นทางด้านสาธารณสุข ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้มีรายได้จากเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสม เป็นธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้านการแพทย์ มีการกระจายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั่วประเทศ เพิ่มจำนวนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เพิ่มการลงทุนพัฒนาและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพให้ทันสมัย มีมาตรฐานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า

๘. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยการจัดสรรทุนการศึกษาและคัดเลือกบุคลากรในท้องถิ่นไปศึกษาตามสถาบันต่าง ๆ ในสาขาขาดแคลน และให้กลับมาทำงานในท้องถิ่นนั้น

๙. พัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการฉุกเฉิน และรถพยาบาล (EMS – Emergency Medical System) ให้กว้างขวาง ทัวถึง มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมยกระดับบุคลากรประจำรถฉุกเฉินและรถกู้ภัย สู่วุฒิความเป็นวิชาชีพเฉพาะ (EMT - Emergency Medical Technician) และให้มีระบบแจ้งเหตุด้วยหมายเลขสายด่วน สามารถส่งต่อไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด เพื่อให้การรักษาพยาบาลฟรีในเบื้องต้น รวมทั้งขยายความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ ผ่านกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ

๑๐. สร้างหลักประกันคุณภาพการรักษาพยาบาลในสิทธิทุกระบบ โดยเฉพาะโรครุนแรงและโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เช่น มะเร็ง หัวใจ ไตเรื้อรัง เป็นต้น ให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกับสถานพยาบาลของเอกชน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมโครงการ เพิ่มสิทธิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้สามารถเข้ารับการรักษาในคลินิกเอกชนได้

๑๑. ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพกายประจำปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับคนไทยที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพจิตประจำปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับคนไทยทุกช่วงอายุ ยกเว้นการดูแลสุขภาพจิตให้มีการป้องกันและคัดกรองอาการตั้งแต่แรกเริ่ม ทำการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้และทัศนคติต่อเรื่องโรคทางจิตเวชอย่างถูกต้องและทั่วถึง เพิ่มจำนวนจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก อบรมครู อสม. และ อสส. ให้สามารถคัดกรองโรคทางจิตเวชและให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ เพิ่มช่องทางการรับคำปรึกษาทางสุขภาพจิตเบื้องต้นทั้งในสถานพยาบาล ตามชุมชน สายด่วน หรือระบบออนไลน์ สนับสนุนการเพิ่มงบประมาณและค่ารักษาพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาให้มากขึ้น ส่งเสริมให้มีนักจิตวิทยาคลินิกหรือจิตแพทย์ประจำสถานศึกษา ที่นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้

๑๒. กำหนดให้โรงพยาบาลเปิดเผยราคากลางค่ายา และค่ารักษาพยาบาล แบ่งตามโรคและกลุ่มอาการ โดยให้มีป้ายเปิดเผยราคา และทางเลือกในการใช้จ่ายให้ประชาชนทราบภายในสถานพยาบาล

๑๓. ส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ โดยการสนับสนุนให้มีการฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห์ และการได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย ๕ ครั้ง ตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งการสนับสนุนการตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์

๑๔. ส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ลดจำนวนภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มจำนวนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการได้รับสารอาหารตลอดจนไอโอดีนที่เพียงพอให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เด็กเติบโตแข็งแรง

๑๕. ส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมาเร็งปากมดลูก ได้รับสิทธิในการคัดกรองและรักษาโรคมาเร็งเต้านม และโรคมาเร็งปากมดลูก

๑๖. จัดทำระบบรวบรวม ส่งต่อ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพของตนเอง เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการรับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาให้มากขึ้น

๑๗. พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมทั้งเร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้น เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีตั้งแต่บุคคล ครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน

๑๘. จัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Smart Health) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขไทย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการรักษาและการให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐ

นโยบายสวัสดิการสังคม

พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินนโยบายสวัสดิการสังคม โดยคำนึงถึงความเสมอภาคของประชาชนคนทุกกลุ่ม แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะมีแผนการที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับมนุษย์เพิ่มขึ้นแล้วทั้งในแง่กฎหมายและการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล เป็นต้น ก็ตาม แต่ในความเป็นจริง ความเหลื่อมล้ำ หรือช่องว่างระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ กลับมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหานานัปการ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องสร้างระบบสวัสดิการสังคมที่ดีและมั่นคง เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มตลอดชีวิต โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีโอกาสในชีวิตที่เท่าเทียมกัน ส่งเสริมความเสมอภาค เป็นธรรม และสันติ ระหว่างคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างจริงจังด้วยมาตรการที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเคารพคุณค่าและสิทธิเสรีภาพของทุกคนอย่างเสมอกัน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ขจัดการกระทำที่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ใช้มาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวและสังคมให้กับประชาชนทุกคน เป็นต้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว พรรคประชาธิปัตย์จึงกำหนดนโยบายออกเป็นหมวดหมู่ไว้ดังนี้

ด้านการส่งเสริมสถาบันครอบครัว

๑. ส่งเสริมให้มีกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้ความรู้ จัดการศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตครอบครัวหรือหลักสูตรครอบครัวศึกษา สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสร้างครอบครัว การให้คู่สมรสรู้คุณค่าและความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ตามสภาพของวงจรชีวิตครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูบุตรและสมาชิกทุกคนในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัว การบริหารเวลาการทำงานและเวลาของครอบครัว การจัดการความเครียด การจัดการทางการเงิน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุนแรง

๒. ดำเนินการลดจำนวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยการป้องกัน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น ครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำพัง และครอบครัวเร่ร่อน เป็นต้น

๓. สนับสนุนและส่งเสริมครอบครัวให้มีสัมมาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และเพียงพอต่อการดำรงชีวิตยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน โดยการพัฒนาอาชีพให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทำประจำและต่อเนื่อง ลดอัตราการย้ายถิ่นเพื่อเข้าไปทำงานในเมือง

๔. การดูแลทารกในครรภ์และเด็กในช่วงปฐมวัย (อายุ ๐-๘ ปี)

๔.๑ ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนมีการฝากครรภ์คุณภาพ จัดอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองและร่างกายของทารกในครรภ์ให้แก่หญิงตั้งครรภ์อย่างเพียงพอ

๔.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน และให้นมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ ๒ ปี ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และส่งเสริมให้มีนมแม่ในสถานที่ราชการและสถานประกอบการให้มากขึ้น

๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานดูแลเด็กปฐมวัยที่ได้มาตรฐานในชุมชน ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในสถานที่ทำงานของราชการและสถานประกอบการ โดยสร้างระบบแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีนิติบุคคลได้ เป็นต้น

๔.๔ ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างศักยภาพครูเด็กปฐมวัยและครูพี่เลี้ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง รวมถึงการมีความสามารถในการคัดกรอง และจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยในทุกด้าน ทั้งสติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ โดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพ

๕. เพิ่มระยะเวลาสิทธิลาคลอดเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับปรุงกฎหมายให้มีการขยายระยะเวลาการลาคลอดของมารดา จาก ๓ เดือน เป็น ๖ เดือน และของบิดาเป็นระยะเวลา ๑ เดือน

๖. ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมีขอบ หรือการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมถึงการยุติการรังแกกันในโรงเรียนและในโลกสังคมออนไลน์

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไกและช่องทาง การจัดการความรู้และทักษะในการจัดการรายรับรายจ่าย เพื่อลดหนี้สินของครอบครัวอย่างเป็นระบบ

๘. ส่งเสริมให้มีมาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคง เข้มแข็งของครอบครัว เช่น เพิ่มสิทธิในการลดหย่อนภาษีในการเลี้ยงดูบุตรให้มากขึ้น เพิ่มสิทธิในการลดหย่อนภาษีสำหรับครอบครัวที่ต้องดูแลสมาชิกพิการ หรือผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพิ่มสิทธิสำหรับคู่สมรสที่เข้าสู่กระบวนการแต่งงานตามระบบการจดทะเบียน เป็นต้น ทั้งนี้ให้มีการณรงค์เผยแพร่ให้มีการใช้สิทธิได้อย่างทั่วถึง

๙. ส่งเสริมให้มีพื้นที่สำหรับคนทุกกลุ่ม ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งศิลปะ ดนตรี หรืออื่นๆ ลดพื้นที่เสี่ยง โดยสนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับคนทุกช่วงวัย ปลอดภัยสำหรับครอบครัว และเปิดพื้นที่สาธารณะในการจัดบริการ หรือกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวและชุมชน

๑๐. ผลักดันให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โดยการจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการดำเนินงานพัฒนาครอบครัวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๑๑. ผลักดันให้การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนในสังคมพัฒนาสื่อ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านผู้มีรายได้น้อย

๑. ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนขั้นต่ำจากรัฐ จากการปรับปรุงสวัสดิการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน เป็นการเน้นการเพิ่มรายได้ มากกว่าการแก้หนี้สิน โดยการโอนเงินตรงเข้าบัญชีของผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์

๒. ยกย่องธนาคารชุมชน และ ส่งเสริม เทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการกู้ยืมในระบบง่ายขึ้น

๓. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เพื่อเร่งฟื้นฟูฐานะให้ผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔. ส่งเสริมค่านิยมการทำงานช่วยเหลือตนเองการประหยัด อดออม มากกว่าการรอคอยการช่วยเหลือจากผู้อื่น

ด้านผู้สูงอายุ

๑. ส่งเสริมเรื่องการออมเงินและวินัยการออมเงินของคนทุกวัยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่วัยชรา ด้วยการส่งเสริมและสร้างวินัยการออมเงินและการใช้จ่ายเงิน ส่งเสริมความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับผู้สูงอายุ ขยายหลักประกันสุขภาพและเบี้ยผู้สูงอายุให้ถ้วนหน้า จัดตั้งกองทุนชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ

๒. ปรับอัตราเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ เป็น ๑,๐๐๐ บาท ถ้วนหน้า

๓. ส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมความรู้ทางด้านอารยสถาปัตย์ (Universal Design) จัดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในการปรับปรุงบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุ ปรับปรุงกฎหมายให้การออกแบบอาคารต้องคำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงพื้นที่สาธารณะให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม

๔. ส่งเสริมการฝึกทักษะแรงงานให้กับผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มโอกาสการได้รับการจ้างงานหลังเกษียณอายุ ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยหลักสูตรอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๕. ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีสังคมนอกบ้าน ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรอิสระ

๖. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมเสริมรายได้ในชุมชน จัดหลักสูตรอบรมและกิจกรรมแบบคิดค่าใช้จ่ายให้กับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านจากผู้สูงอายุที่มีทักษะฝีมือ

๗. ส่งเสริมการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพอย่างเท่าเทียม ระบบประกันสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสม จัดหาเจ้าหน้าที่ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในชุมชนที่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อเข้าไปพูดคุย และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้นตามบ้าน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและนันทนาการ

ด้านคนพิการ

๑. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนเจตคติต่อคนพิการ ให้มีการเคารพคุณค่าและสิทธิเสรีภาพของทุกคนอย่างเสมอกัน

๒. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนพิการ โดยเฉพาะหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของความพิการแต่ละคน รวมไปถึงการส่งเสริมให้คนพิการประเภทต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล บริการ ข่าวสาร ในทุกช่องทางได้เพิ่มมากขึ้น

๓. ส่งเสริมการดูแลเรื่องการจัดงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ รวมถึงการสนับสนุนการเข้าถึงกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงการกู้ยืมได้ง่ายขึ้น

๔. ปรับอัตราเบี้ยยังชีพคนพิการเป็น ๑,๐๐๐ บาทแบบถ้วนหน้า และปรับปรุงสวัสดิการอื่นให้เหมาะสมกับความจำเป็นของคนพิการ

๕. สนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ การรักษาบำบัดฟื้นฟูให้กับคนพิการทุกกลุ่มวัย รวมไปถึงการเพิ่มการตรวจคัดกรองทารกในครรภ์และเด็กปฐมวัย เพื่อลดโอกาสการเกิดความพิการและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูได้มากขึ้น

๖. จัดให้มีศูนย์บริการคนพิการครบวงจร ส่งเสริมอาชีพผู้ดูแลคนพิการ เสริมสร้างบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการดูแลคนพิการให้มากขึ้น

๗. ส่งเสริมให้มีการจัดทำและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีตามหลักการอารยสถาปัตยกรรม (Universal Design) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับคนพิการมากขึ้น โดยเริ่มจากอาคารสาธารณะ สร้างใหม่ทุกอาคาร อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาที่มีอยู่เดิม ขยายสู่อาคารประเภทอื่น รวมถึงการขนส่งสาธารณะทุกระบบ ให้รองรับคนพิการทุกประเภทได้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนการเพิ่มการเข้าถึงรถเข็นและอุปกรณ์ที่จำเป็นรองรับ ควบคุมความถูกต้องของการติดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น เบลล์ลิฟต์ลิฟต์ทางเท้า ระดับความสูงของปุ่มลิฟต์ เป็นต้น

๘. ยกกระตือรือร้นการจัดทำระบบฐานข้อมูล รวบรวมสถิติสถานการณ์คนพิการให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการ เช่น แนะนำให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อสถานที่บำบัดฟื้นฟูรักษา และการประกอบอาชีพ เป็นต้น

ด้านที่อยู่อาศัย

๑. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลาง บูรณาการการทำงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนองตอบความต้องการด้านที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมผลกระทบจากการพัฒนาธุรกิจบ้านและที่อยู่อาศัย

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และมีโอกาสเลื่อนขั้นการมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อความมั่นคงในชีวิตโดยการสนับสนุนมาตรการทางภาษีรองรับตามความเหมาะสม

๓. สนับสนุนให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดโครงการช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยในชุมชน ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะและมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานด้านสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

๔. สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจบ้านและที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการบ้านและที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้กลุ่มต่างๆ ตามฐานะและกำลังซื้อ

๕. ส่งเสริมการซื้อขายที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง เพื่อพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัยให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม มีความสมดุลระหว่างความต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริง กับการสนองตอบทางธุรกิจ พร้อมทั้งมีหลักประกันที่มั่นคงในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

๖. สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีและวัสดุการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และราคาต่ำลง

นโยบายด้านแรงงาน

แรงงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ พรรคประชาธิปัตย์มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ด้วยการประกันรายได้แรงงานให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ การให้การคุ้มครองแรงงานในเรื่องสิทธิและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสากลมีความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มทักษะความสามารถให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาคแรงงานในทุกมิติและความสมดุลในตลาดแรงงาน เพิ่มอำนาจการต่อรองของแรงงานเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองแรงงานไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศ จึงกำหนดนโยบายด้านแรงงานไว้ ดังนี้

๑. จัดทำแผนแม่บทการผลิตและจัดหากำลังแรงงาน ให้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตในประเทศ ออกกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อผู้ประกอบการในการเข้าถึงแรงงานที่เพียงพอ และความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ

๒. ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน ดังนี้

๒.๑ ปรับอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ ความสามารถในการทำงาน สภาวะสังคม และเศรษฐกิจ ด้วยการประกันรายได้ค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

๒.๒ ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล

๒.๓ กำหนดสิทธิลาคลอดแก่มารดาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน และให้สิทธิบิดาลาหยุดเพื่อร่วมดูแลบุตร เป็นระยะเวลา ๑ เดือน โดยได้รับเงินชดเชยค่าจ้างจากความร่วมมือระหว่างนายจ้างและสำนักงานประกันสังคม

๒.๔ ยกระดับการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากเลิกกิจการ ให้ได้รับเงินค่าชดเชย

๒.๕ ส่งเสริมให้มีศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในสถานประกอบการ ด้วยมาตรการที่หลากหลาย เช่น ให้นำค่าใช้จ่ายมาคำนวณหักภาษีนิติบุคคลได้ เป็นต้น และส่งเสริมการจัดสวัสดิการที่จำเป็นเพิ่มขึ้นในสถานประกอบการ

๒.๖ ส่งเสริมสิทธิการรวมตัวของลูกจ้าง เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของตนเอง

๓. ดำเนินการให้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน การจัดการปฏิบัติต่อแรงงานด้านสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล

๔. พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ และจัดเก็บฐานข้อมูลกลุ่มแรงงานนอกระบบอย่างละเอียด เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย เช่น จำนวน หมวดหมู่ พื้นที่ เป็นต้น โดยตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน

๕. ขยายสิทธิและสวัสดิการของแรงงานนอกระบบ ด้วยการยกระดับสิทธิและสวัสดิการในประกันสังคม มาตรา ๔๐ และส่งเสริมการเข้าร่วมในกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

๖. การอำนวยความสะดวกและการจัดระบบการจ้างงานแรงงานข้ามชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต โดยไม่กระทบต่อการจ้างแรงงานไทย และความมั่นคงของประเทศ โดยการการจัดจำแนกประเภทงานที่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติทำ และการจัดระบบการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ การขจัดปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย และการจัดทำทะเบียนแรงงานข้ามชาติและระบบการตรวจสอบที่สะดวกต่อการควบคุม

๗. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยการกำหนดให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมตามความสามารถของผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น การทำงานแบบบางเวลา การทำงานชั่วคราว การทำงานแบบสัญญาระยะสั้น การขยายโอกาสการทำงานของผู้สูงอายุที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เป็นต้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการด้วยการใช้มาตรการพิเศษต่าง ๆ เช่น การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น

๘. พัฒนาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เชื่อมโยงกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในลักษณะโรงงาน และการบูรณาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจทางภาษี และสิทธิประโยชน์ให้แก่ นายจ้างและลูกจ้างในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานประกอบการ

๙. ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการสนับสนุนด้านสินเชื่อการไปทำงาน การฝึกอบรมทักษะฝีมือและทักษะการใช้ภาษา การสร้างหลักประกัน และการคุ้มครองดูแล ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบระหว่างการทำงานในต่างประเทศ

๑๐. ปฏิรูประบบประกันสังคม ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ โปร่งใส ขยายความคุ้มครองถึงบุตรและคู่สมรสของผู้ประกันตนในเรื่องการเจ็บป่วย รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติม

๑๑. ปรับปรุงระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ทำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน และคุ้มครองผู้ดำเนินการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

๑๒. สนับสนุนการจ้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงการเปิดตลาดแรงงานวิชาชีพในกรอบอาเซียน และต้องพิจารณาถึงการไหลเวียนแรงงานอย่างสมดุล

นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค

สังคมยุคใหม่ที่มีจำนวนสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ผ่านช่องทางที่หลากหลายตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ที่รวดเร็ว ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาปรับตัวรองรับกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังกล่าว พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่ไม่สุจริต โดยสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถดำเนินการและรับการเยียวยาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบที่รวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองสิทธิการได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐ ในการติดต่อ ประสานงาน และธุรกรรมต่าง ๆ พรรคประชาธิปัตย์มีเป้าหมายที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ทันต่อการแข่งขันในโลกยุคใหม่ควบคู่กับการสร้างสังคมใหม่ที่เป็นธรรม จึงกำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ ดังนี้

๑. สนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นอิสระเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งแก้ไขบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่ขัดแย้งกับหลักการความเป็นอิสระดังกล่าว

๒. สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งของประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อย

๓. พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความทันสมัยและครอบคลุม โดยยึดถือการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนและผู้ประกอบการเป็นหลัก รวมถึงให้อำนาจสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคมีอำนาจในการดำเนินคดีทางกฎหมายแทนผู้บริโภคได้

๔. กำหนดมาตรการความปลอดภัยบนพื้นที่ออนไลน์ให้มีความรัดกุม ปลอดภัยในการทำธุรกรรมและป้องกันการก่ออาชญากรรมออนไลน์ จัดให้มีระบบการยืนยันตัวบุคคลบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการดำเนินธุรกรรมออนไลน์ ที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของประชาชน

๕. กำกับให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมต่างๆของประชาชนในทุกกรณี การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือในพื้นที่สาธารณะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ยกเว้นเป็นคำสั่งเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายโดยดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินชีวิตของประชาชน

๖. สนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นที่ส่วนกลางบนสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลอกหลวง หรือประพฤติผิดซ้ำ โดยวิธีการดำเนินการต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพื่อสังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุด

นโยบายสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างเกินจุดสมดุลสามารถเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความถี่ของภัยพิบัติที่สูงขึ้น รวมถึงจำนวนทรัพยากรที่น้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญ พรรคประชาธิปัตย์คำนึงถึงการพัฒนาย่างยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนประชาคมโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) และ ข้อตกลง ณ กรุงปารีส (Paris Agreement) ที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกัน พรรคฯ ยังเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่รัฐบาลสามารถส่งเสริมเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ผ่านกลไกตลาด การมีส่วนร่วมของเอกชน และภาคประชาสังคม

พรรคประชาธิปัตย์ จึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักเกณฑ์ ๔ ข้อ ดังนี้

๑. ดำเนินนโยบายเพื่อให้ภาครัฐมีบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ถือกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และอยู่บนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือประชาชน

๒. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของตน ผ่านทางการขอความร่วมมือ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ

๓. ใช้กลไกตลาดในการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เช่น ลดการใช้พลาสติกในภาคประชาชน และจัดการขยะอุตสาหกรรมผ่านนโยบายภาษี เป็นต้น

๔. สร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นที่ตั้ง

ด้านการจัดการขยะ

๑. ควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชน โดยสนับสนุนให้ประชาชน สถานศึกษา และอื่น ๆ ลดและคัดแยกขยะ นำกลับมาใช้เป็นประโยชน์ เช่น ธนาคารขยะชุมชน และให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ

๒. พัฒนาระบบและสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม

๓. ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม

๔. สนับสนุนงบประมาณบุคลากร และวิชาการ แก่ท้องถิ่น เพื่อให้มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บ การคัดแยก การขนส่ง การนำกลับมาใช้ประโยชน์ และการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

๕. ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในกระบวนการจัดเก็บ และขนส่งขยะ กำหนดให้มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน ภายใต้หลักการความรับผิดชอบเป็นของผู้ผลิต

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมุ่งเน้นรูปแบบศูนย์กำจัดขยะชุมชนรวม โดยให้มีกฎระเบียบ และเกณฑ์การกำจัดขยะที่เหมาะสม

๗. เร่งแปรรูปขยะ และกำจัดขยะตกค้าง ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วพร้อมกับการตรวจสอบมาตรฐานสถานที่กำจัดขยะทั่วประเทศ

๘. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ผลักดันโรงงานแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหมัก และสนับสนุนพลังงานชีวภาพที่แปรรูปขยะเป็นก๊าซชีวภาพ

๙. จัดระเบียบการบริหารจัดการ คัดแยกขยะอันตรายในชุมชน โดยการกำหนดสถานที่รวบรวมขยะอันตรายให้ชัดเจน และมีหน่วยงานดูแลมาตรฐานความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

๑๐. รณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และหลอดพลาสติก โดยมีมาตรการกำกับดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การเก็บภาษีถุงพลาสติกจากผู้ค้าปลีก เพื่อให้ร้านค้าปลีกคิดค่าธรรมเนียมกับลูกค้า กระตุ้นให้ผู้บริโภคทั่วไป ใช้ถุงผ้า ถุงย่อยสลาย หรือถุงที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (reusable bags)

๑๑. จัดตั้งกองทุนขจัดพลาสติกเพื่อการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ

๑๒. สร้างมาตรการกระตุ้นการลดและเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น การจูงใจคืนขวดพลาสติก ด้วยระบบคืนเงินมัดจำ การเลิกใช้หลอดพลาสติกในสถานที่ราชการ ที่ทำการหน่วยงานของรัฐ อาคารสำนักงานบริษัท ห้างร้าน รวมถึงร้านอาหารเครื่องดื่มที่ร่วมโครงการ เป็นต้น

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ

๑. เมื่อเกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศให้มีแผนงานรองรับที่ชัดเจน กำหนดผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๔ มาตรการ คือ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ มาตรการเตรียมความพร้อม มาตรการลดมลพิษฉุกเฉิน และ มาตรการให้ความช่วยเหลือกับผู้ได้รับมลพิษ

๒. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความคล่องตัว รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

๓. เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนและรับฟังข้อคิดเห็น ความสนใจของประชาชนต่อปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ การเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลจากต่างประเทศ เป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานราชการต้องให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างความเข้าใจถูกต้องและระดมความคิดของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ

๔. นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาใช้ในการวางระบบการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยประมาณ เมื่อพบความผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบได้ง่ายและรวดเร็ว

๕. สร้างจิตสำนึกในเด็กและเยาวชน ในทุกระดับชั้นเรียน ให้ตระหนักในปัญหาและผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชนในวาระต่าง ๆ เพื่อร่วมกันกำหนดวาระทางสังคมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

๖. กำหนดให้เขตสถานศึกษาเป็นเขตสถานควบคุมและปลอดมลพิษทุกชนิดและเป็นแม่แบบกับชุมชนโดยรอบ

๗. มาตรการจำกัดรถยนต์ที่จะวิ่งเข้าไปในเขตควบคุมคุณภาพอากาศ รมรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น รวมทั้งการควบคุมและจำกัดรถยนต์ที่ก่อมลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด

๘. ผลักดันมาตรการระยะยาว เพื่อส่งเสริมสถานะแวดล้อมอากาศสะอาด เช่น ยกกระตือรือร้นให้ประชาชนลดพลังงานสะอาด เข้มงวดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมพร้อมมีมาตรการส่งเสริมทางเลือกให้เกษตรกร การงดออกใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยุติการออกสิทธิ บีไอไอ แก่โรงงานที่ก่อมลพิษทั่วประเทศ การติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องอัตโนมัติทุกโรงงาน การส่งเสริมพลังงานสะอาด ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นต้น

๙. เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ เช่น การสร้างสวนสาธารณะ การปลูกต้นไม้ในเขตเมืองทั่วประเทศ เป็นต้น

ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

๑. บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงกลไกการตลาด เช่น มาตรการทางภาษี เพื่อบังคับให้มีการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น

๒. จัดทำแผนขั้นตอนในการจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติทางน้ำอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะป้องกันความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มีประสิทธิภาพ ทันท่วงที มีระบบเตือนภัยจากภัยธรรมชาติที่ทันสมัย และมีส่งเสริมโครงสร้างองคาพยพของรัฐ ในการแก้ปัญหาภัยพิบัติทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานเชี่ยวชาญ Disaster Discovery เป็นต้น

ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล

๑. จัดระเบียบการท่องเที่ยวทางทะเล และหมู่เกาะต่าง ๆ โดยมีมาตรการการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการ ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยว ถึงข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่จะไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

๒. ดำเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยสร้างความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนทิศทางและความแรงของคลื่น รวมถึงการสร้างแนวป้องกันทางธรรมชาติ เช่น ป่าชายเลน เป็นต้น

๓. ควบคุมการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์เพื่อไม่ให้รุกล้ำเข้ามาทำการประมงชายฝั่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรพื้นตัวของธรรมชาติ และแนวปะการังในระยะยาว

๔. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนตามแนวชายฝั่ง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

นโยบายสัตว์เลี้ยง

พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสุขภาวะของครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวยุคใหม่รักสัตว์ และมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยกล่อมเกล่าและบำบัดจิตใจคนในครอบครัว โดยเฉพาะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความอ่อนโยน มีเมตตา กรุณา และส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าของทุกชีวิต มิใช่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัตว์ประเภทต่าง ๆ ที่จะต้องได้รับการดูแลที่ดี ปลอดภัย มีสุขลักษณะอนามัยที่ดี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์และอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ปราศจากการถูกทารุณกรรม การถูกทอดทิ้ง

อย่างไรก็ตามปัจจุบันการดูแลสัตว์เลี้ยงในสังคมไทยยังคงประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะการขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยง การทอดทิ้ง การทารุณกรรม โรคระบาดในสัตว์ รวมถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ การควบคุมและจัดระเบียบการซื้อขายสัตว์เลี้ยง สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง พรรคประชาธิปัตย์จึงกำหนดนโยบายสัตว์เลี้ยงไว้ ดังนี้

๑. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบการซื้อขายสัตว์เลี้ยง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานผู้ขาย เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยง ฟาร์มจัดจำหน่าย ร้านค้าทั่วไป เป็นต้น ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและการดำเนินงานของฟาร์มสัตว์เลี้ยง โดยมีการออกใบอนุญาต กำหนดมาตรฐาน ตั้งแต่การผสมพันธุ์เพื่อจำหน่าย กำหนดให้มีระบบในการดูแลสัตว์เพื่อการผสมพันธุ์และรอขายที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสม มีการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคในเบื้องต้น รวมถึงการให้ความรู้ฟาร์มในการสร้างระบบติดตามสัตว์เลี้ยงที่ขายออกไป การกำหนดให้ฟาร์มมีหน้าที่ในการประเมินความเหมาะสมของผู้ซื้อ และการขึ้นทะเบียนสัตว์ก่อนขาย

๒. อำนวยความสะดวกในการจัดการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และออกใบอนุญาตกับผู้เลี้ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีการตั้งหน่วยบริการใกล้บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงมีความรับผิดชอบและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีคุณภาพ ลดปัญหาสัตว์จรจัด ซึ่งเกิดจากการเลี้ยงแล้วทิ้งของเจ้าของที่ขาดความรับผิดชอบ พร้อมทั้งหาวิธีการเชื่อมโยงผู้เลี้ยง ผู้ค้าสัตว์เลี้ยง และสถานพยาบาลสัตว์ได้ เพื่อควบคุมจำนวน ตรวจสอบการเลี้ยง และเฝ้าระวังการระบาดของโรค

๓. จัดสิทธิให้สัตว์เลี้ยงที่ขึ้นทะเบียน เช่น การใช้สวนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ การรับสิทธิพิเศษในการบริการรักษาพยาบาลสัตว์ การซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

๔. ส่งเสริมการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ที่เป็นธรรมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยสนับสนุนให้มีการแข่งขันในตลาดอย่างเสรีเพื่อควบคุมราคา โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพของอาหารสัตว์ด้วย

๕. สนับสนุนให้มีสถานพยาบาลรักษาสัตว์อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปถึงประชาชนกรณีมีสัตว์เจ็บป่วย ควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลให้เหมาะสม และกำหนดสิทธิสัตว์ป่วยในสถานพยาบาลสัตว์

๖. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อง ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม จัดหลักสูตรอบรมผู้เลี้ยงสัตว์ ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในการป้องกันการทอดทิ้งหรือทารุณกรรมสัตว์ โดยการสร้างระบบควบคุม ตรวจสอบการกระทำความผิด ให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รวดเร็วมากขึ้น

๘. สนับสนุนให้มีการตั้งหน่วยงานดูแลสัตว์จรจัดประจำทุกจังหวัด ในรูปแบบศูนย์พักพิงสัตว์ (Animal Cop) ขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแลสัตว์จรจัดในลักษณะเปิด เพื่อควบคุมจำนวนและหาผู้รับเลี้ยงสัตว์จรจัด มีระบบการค้นหาสัตว์จรจัด ระบบการช่วยเหลือ สถานที่รองรับและดูแลสัตว์ที่มีคุณภาพ และการป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์ โดยจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

๙. สนับสนุนให้ประชาชนที่มีความพร้อมรับสัตว์จรจัดไปเลี้ยง ผ่านการประชาสัมพันธ์ และสร้างมาตรการจูงใจให้ประชาชน เช่น การลดหย่อนภาษี เป็นต้น

๑๐. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการรับสัตว์ที่ฝึกฝนเพื่อการใช้ประโยชน์ เช่น การนำสุนัขไปใช้งานกับหน่วยงานตำรวจ ทหาร ที่มีความต้องการ เป็นต้น

๑๑. ยกกระตือรือร้นในการทำงานในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ โดยผลักดันให้ประเทศไทยปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อเสนอแนะตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด

๑๒. สนับสนุนการจัดมาตรฐานของสวนสัตว์หรือพื้นที่ที่ใช้ในการดูแลสัตว์ ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์

นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มสถิติความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นเรื่อย ๆ จนติดอันดับต้นของโลก นอกจากนี้ยังมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอุบัติเหตุอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในทุกด้าน พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการส่งเสริมให้มีระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการพัฒนาาระบบข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัย และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในการป้องกันปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปรับปรุงระบบชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสวัสดิภาพ

พรรคประชาธิปัตย์จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไว้ ดังนี้

๑. สร้างมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผ่านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ที่ประชาชนสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีการแก้ปัญหาที่ได้มาตรฐาน เช่น สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง สถานพยาบาล เป็นต้น

๒. การเพิ่มศักยภาพระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อลดปัญหาโจรกรรมและอาชญากรรม เช่น การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV และการติดตั้งไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงทั่วประเทศ เป็นต้น จัดตั้งศูนย์ร้องขอข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

๓. สนับสนุนให้มีการทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงบทลงโทษให้ทันสมัยและมีความเป็นธรรมมากขึ้น เช่น การข่มขืน การทำร้ายร่างกาย และการละเมิดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการลงโทษผู้กระทำความผิดซ้ำให้ได้รับโทษสูงสุด

๔. กำหนดให้มีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในการให้ความคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยจากการทำธุรกรรมและป้องกันการก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะการจัดให้มีระบบการยืนยันตัวตนบุคคลบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการดำเนินธุรกรรมออนไลน์ ที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของประชาชน

๕. ยกระดับมาตรฐานของสาธารณูปโภคของรัฐให้มีความทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่นการเพิ่มความสะดวกในการใช้พื้นที่ทางเท้า และการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เป็นต้น

๖. สนับสนุนการใช้ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเพื่อตรวจจับผู้กระทำความผิดกฏจราจร เช่น การฝ่าฝืนสัญญาณจราจร และการตรวจจับความเร็ว เป็นต้น ให้มีความครอบคลุมทั่วประเทศ

๗. ทบทวนการจรรยาบรรณในจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทั่วประเทศ และพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน โดยเน้นความสะดวกสบายและปลอดภัย

๘. สร้างกลไกสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยการมีมาตรการและหน่วยงานที่มีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ มีการวางแผนการรองรับกรณีการเกิดภัยพิบัติและเครื่องมือที่พร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตได้อย่างทันท่วงที

๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งของการเฝ้าระวังภัยภาคประชาชน โดยกำหนดให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสนับสนุนแนวคิด ๑ ตำบล ๑ หน่วยกู้ภัยเพื่อเพิ่มความเร็วในการแก้ไขอุบัติเหตุและภัยพิบัติ

๑๐. เพิ่มช่องทางการสื่อสารจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น โดย Application Smart Phone ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ แสดงความคิดเห็น และประเมินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันภัยใกล้ตัวต่างๆ

๑๑. ยกย่องกฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับปัญหาอุบัติเหตุต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น

๑๒. สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะในด้านการป้องกันและรับมือภัยก่อการร้าย มีเครื่องมือที่ทันสมัยและวางแผนเตรียมพร้อมในการป้องกัน รับมือและแก้ไขปัญหาภัยจากการก่อการร้าย

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน รวมตัวเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยที่เกิดขึ้นภายในชุมชน

๑๔. สนับสนุนให้ภาคเอกชน ส่งเสริมมาตรการในการประกันภัย รวมทั้งประกันความเสี่ยงของประชาชนจากภัยก่อการร้าย

นโยบายกีฬา

พรรคประชาธิปัตย์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยด้วยการส่งเสริมการกีฬา ทั้งในระดับบุคคล ตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ทางการกีฬา พัฒนาคนให้เป็นนักกีฬา สร้างนักกีฬาสมัครเล่นและส่งเสริมนักกีฬาอาชีพให้มีความสามารถมากขึ้นไปสู่ระดับโลก ในอีกด้านหนึ่งก็ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีหน้าที่ส่งเสริมการกีฬาและสร้างวัฒนธรรมการเล่นกีฬาและรับชมกีฬาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

พรรคประชาธิปัตย์จึงกำหนดนโยบายกีฬาไว้ ดังนี้

๑. ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ทั้งสถานที่ อุปกรณ์ ที่มีความสมบูรณ์พร้อม เช่น การสร้างลานกีฬาในชุมชนอย่างทั่วถึง การเปิดพื้นที่ภายในสถานศึกษาให้ชุมชนได้เข้าใช้ประโยชน์เพื่อการกีฬาและการออกกำลังกายในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น

๒. สร้างวัฒนธรรมการรับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสได้รับชมการแข่งขันกีฬาระดับโลกนั้ดสำคัญๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การชมกีฬาในสนามแข่ง การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ฟรีทีวีของทางดิจิทัล ออนไลน์ เป็นต้น

๓. ปลุกฝังให้เยาวชนสนใจและเล่นกีฬา โดยส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกพื้นที่ตามความเหมาะสม

๔. ส่งเสริมการจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศหรือระดับโลกที่ประเทศไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยกีฬา (Sport MICE) โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน ในฐานะผู้สนับสนุน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยว

๕. สนับสนุนกีฬาให้เกิดประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัย การสร้างอาชีพสร้างรายได้ การเสริมสร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้ง เป็นต้น

๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาสมัครเล่น โดยเฉพาะส่งเสริมความเป็นเลิศของกีฬาบางประเภทที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญ ให้มีมาตรฐานชัดเจน และเป็นแบบแผนเดียวกัน เช่น กีฬายกน้ำหนักหญิง มวยไทย เป็นต้น อีกทั้งสนับสนุนสวัสดิการและสิทธิที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาอาชีพและอดีตนักกีฬาด้วย

๗. จัดตั้งโครงการ “นักกีฬาแห่งชาติ” (Hall of fame) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาไทยที่เป็นแบบอย่าง มีความสามารถทางกีฬา และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์

๘. ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาไทย รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาไทยในต่างประเทศ เพื่อดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อเรียนรู้และแข่งขันกีฬา

๙. ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ทั้งด้านอุปกรณ์กีฬา โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่น ๆ เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมกีฬา และเป็นประโยชน์กับคนไทยในการเข้าถึงกีฬาในทุกมิติ

๑๐. กำหนดกติกา ระเบียบของกีฬาไทย ให้มีความชัดเจน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมวยไทยให้มีความชัดเจน

๑๑. กำหนดหน่วยงานการบริหารกีฬา ให้มีความชัดเจนในหน้าที่และภารกิจ มีความเป็นเอกเทศและคล่องตัว โดยแยกการบริหารงานกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดหน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการกีฬา ฯลฯ รวมทั้งให้มีหน่วยงานตรวจสอบและพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท

๑๒. ยกระดับและพัฒนากีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการกำหนดโครงสร้างอาชีพ จัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพนักแข่งเกมมืออาชีพ เพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพทางเลือกในอุตสาหกรรมเกม โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสโมสรกีฬา รวมถึงมีมาตรการป้องกันการเสพติดเกม ด้วยการมีข้อกำหนดที่เคร่งครัด เหมาะสม

นโยบายการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าของความเจริญรุ่งเรือง เป็นเอกลักษณ์และรากฐานสำคัญในการสร้างชาติให้เกิดความสามัคคี มั่นคง และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย และเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงกำหนดนโยบายเพื่อการทำนุบำรุงศาสนา และฟื้นฟู-บำรุง-รักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนี้

๑. เร่งปรับปรุงองค์กรที่รับผิดชอบด้านศาสนา แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การบริหารจัดการ การส่งเสริมทำนุบำรุงทุกศาสนาโดยรัฐ มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริมการศึกษา อบรม บุคลากรของทุกศาสนา เพื่อนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม

๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาตามวาระต่าง ๆ เพื่อช่วยกล่อมเกลাজิตใจศาสนิกชน ให้มีความเอื้ออาทร มีความรัก ความสามัคคี และดำรงชีวิตอย่างสงบสุขในสังคม พร้อมนำหลักศาสนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหาในบริบทของสังคมอย่างถูกต้อง นำไปสู่การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน

๔. ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างศาสนา ทั้งระดับผู้นำศาสนาและศาสนิกชน

๕. ปรับปรุงค่าตอบแทนผู้นำทางศาสนาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและบทบาทภารกิจในปัจจุบัน

๖. ส่งเสริมการทำนุบำรุง การพิทักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้าน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยให้มีความยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย ฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประเทศและความเจริญมั่นคงของชาติ

๗. ส่งเสริม ดูแล รักษา ทำนุบำรุง โบราณสถาน โบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์และศิลปวัตถุ เป็นต้น ให้มีสภาพยั่งยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป

๘. สนับสนุนการลงทุนและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมไทย สู่อสังคมนานาชาติ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ด้วยการเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ โดยกำหนดมาตรฐานสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรม เช่น อาหาร เสื้อผ้า กีฬา ธุรกิจบันเทิง รวมถึงการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ไทย ในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ

นโยบายด้านสื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ทำให้เกิดสื่อรูปแบบใหม่มากมาย มีผู้ประกอบการ ผู้ใช้ และผู้บริโภคสื่อแขนงต่าง ๆ จำนวนมาก มีการแข่งขันที่สูงขึ้นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างขาดความรับผิดชอบ จนกระทบสิทธิบุคคล องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมที่พึงงามของสื่อสารมวลชน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศโดยรวม แม้จะมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด แต่การบังคับใช้กฎหมายยังมีปัญหาอยู่อีกมาก พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายด้านสื่อสารมวลชน ดังนี้

๑. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนทุกแขนง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม

๒. สนับสนุนให้สื่อสารมวลชนได้แสดงบทบาทของผู้นำข่าวสาร ความรู้ ไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม อย่างอิสระ และร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณที่พึงงามแห่งวิชาชีพ ยึดถือประโยชน์สาธารณะมาก่อนประโยชน์ส่วนตัวและองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตตามหลักจริยธรรมและนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนรอบด้าน ตรงไปตรงมา ปราศจากการครอบงำ

๓. ปรับปรุงกลไกการดูแลสื่อสารมวลชนให้มีความเหมาะสมและรัดกุม เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือแทรกแซงต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยสนับสนุนให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมีอิสระในการทำหน้าที่ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเข้มงวด มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นกระบอกเสียงของสังคมที่ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริง โดยใช้กลไกการควบคุมกันเองที่มีกฎหมายรับรอง

๔. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยเฉพาะ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

๕. สนับสนุนให้มีการก่อตั้งสภาวิชาชีพสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพทุกระดับ โดยทำหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบการวิชาชีพตามหลักจรรยาบรรณที่พึงงามและลงโทษบุคคลที่ทำความเสื่อมเสียให้กับวิชาชีพโดยรวม

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกำหนดจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนแต่ละแขนงให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเข้าถึงรายละเอียดแบบแผน ในการจัดหา วิเคราะห์ และนำเสนอข่าวสาร ให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีการแจกแจงขั้นตอน วิธี แนวทางการปฏิบัติงาน และขอบเขตของการประกอบวิชาชีพอย่างชัดเจน

๗. สนับสนุนให้ผู้ใช้สื่อใหม่ที่พัฒนาขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะต้องเคร่งครัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย เคารพต่อสิทธิของผู้อื่น และตระหนักถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม

๘. ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและผู้บริโภคสื่อมีบทบาทในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของสื่อแต่ละประเภทอย่างกว้างขวาง

๙. พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในทุกแขนงเพื่อยกระดับคุณภาพเนื้อหาสื่อตอบสนองการสร้างสังคมที่ดี เพิ่มคุณค่าต่อการพัฒนาความรู้และจิตใจของคนในสังคม

นโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน สิทธิในการประกอบอาชีพภายใต้สภาวะที่พึงปรารถนา สิทธิในการดำเนินชีวิตทั่วไปอย่างเป็นธรรม สิทธิการรวมกลุ่มเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง การดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะทางเศรษฐกิจ

พรรคประชาธิปัตย์จึงกำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

๑. ส่งเสริมให้มีการเคารพสิทธิและเสรีภาพตลอดจนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สำหรับบุคคล ทุกคนที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยไม่แบ่งแยกเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจหรือสังคม ความ เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

๒. บูรณาการเรื่องสิทธิมนุษยชนในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศทุกด้าน ด้วยการนำแนวคิดด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำหนดแนวทางการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจะช่วย ส่งเสริมสังคมที่เป็นประชาธิปไตย นำไปสู่กระบวนการ พัฒนาที่ยั่งยืน การมีสังคมที่สันติสุขและยึดหลักนิติธรรม

๓. รณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ และจริยธรรม ด้วยการศึกษารองรับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการ ตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมือง การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและการมีจริยธรรมแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า

๔. สนับสนุนการดำเนินงานตามอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตามที่รัฐบาล ไทยได้ให้ไว้กับนานาชาติประเทศ

๕. ปลุกฝังความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยปรับปรุงกลไกภาครัฐ และสนับสนุนกิจการขององค์กรเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ให้มีความเสมอภาคและสันติ

๖. เสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๗. ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอย่างเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ป้องกันและลดข้อขัดแย้งในสังคม และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

๘. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพทันต่อยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ด้านสตรี

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี ด้วยการกำหนดอัตราส่วนของเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในระดับการเมืองท้องถิ่น คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

๒. ส่งเสริมให้มีนโยบายในเรื่อง การลดความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) สร้างองค์ความรู้เรื่องสถาบันครอบครัว ความสัมพันธ์ ตลอดจนเพศศึกษา ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรเพศศึกษาที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการเคารพเพศต่างกัน การเคารพในเนื้อตัว การดูแลความสัมพันธ์ ความเสมอภาคระหว่างเพศ การวิเคราะห์แยกแยะ ส่งเสริมให้องค์กรที่เกี่ยวข้องต้องเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดการกับปัญหาในครอบครัวอย่างถูกวิธี

๓. ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสตรีทางกฎหมาย พิจารณาเพิ่มบทลงโทษกับผู้กระทำความผิด อำนวยความสะดวกเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนให้มีตำรวจหญิงทุกสถานี

๔. มีมาตรการเพื่อลดจำนวนการถูกคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยการให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารสังคม และเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ให้ผู้ประสบปัญหาที่มีทั้งทางใจ เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ ด้วยการส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งขยายระยะเวลาการแจ้งความคดีการคุกคามทางเพศ เป็นภายใน ๑ ปี

๕. เครื่องครัดในการควบคุมเนื้อหาของสื่อที่สื่อแสดงให้เห็นว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ปลุกจิตสำนึกของสังคมให้ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันและสิทธิของเพศชายและเพศหญิง เพื่อลดจำนวนการถูกคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ

๕. เปิดพื้นที่ให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ทุกอาชีพ ทุกสถานการณ์ของสังคม รวมถึงส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายสตรีในทุก ๆ ด้าน

๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้อง คุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพให้กับสตรีด้วยการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ.ความเสมอภาคเท่าเทียม พ.ร.บ.การป้องกันและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ร.บ.ป้องกันการค้ามนุษย์ เป็นต้น

๗. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้อง คุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของสตรีที่ทำงานและแต่งงานในต่างประเทศ เช่น บาร์เรน เกาหลีใต้ ไต้หวัน รัสเซีย เป็นต้น

ด้านสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ

๑. ทำการพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษา ขยายเรื่องทัศนคติทางเพศและสิทธิมนุษยชน เน้นความเข้าใจเรื่องการยินยอม และการโทษเหยื่อ เพิ่มตำรวจหญิง จัดการกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงและเพศสภาพอื่น ๆ (LGBTQ) ให้ทุกสถานี ต้องมีตำรวจหญิงอย่างน้อย ๑ คน ให้หน้าที่ตำรวจหญิงรับเรื่องแจ้งความและดูแลสายด่วน

๒. ลดจำนวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สนับสนุนการเข้าถึงถุงยางอนามัยฟรี เพื่อสนับสนุนการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยมิใช่การค้าแต่อย่างใด ให้ความรู้เด็กและเยาวชนผ่านการศึกษา

๓. ขยายสิทธิสมรสให้ทุกเพศ ด้วยการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เปลี่ยนนิยามของคู่สมรสจาก “ชายหญิง” เป็น “บุคคลสองคน” เพื่อการตอบโจทยความเสมอภาคที่แท้จริง รองรับการมีสิทธิมรดก สิทธิคู่ร่วม สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิลดหย่อนภาษี สิทธิรับบุตรบุญธรรม สิทธิในการอุ้มบุญ



ด้านการเมืองและการบริหาร

นโยบายการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองในแนวทางเสรีนิยมประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ภายใต้ระบอบรัฐสภา ต่อต้านเผด็จการและอำนาจนิยมทุกรูปแบบ โดยมุ่งมั่นจะเป็นแบบอย่างของพรรคการเมืองที่ดี ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างบริสุทธิ์ซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมาย มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติและประชาชน มีอุดมการณ์และแนวนโยบายที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงกำหนดนโยบายด้านการเมืองไว้ ดังนี้

๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น เรื่องอำนาจและที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) สิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรการในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน สิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๒. ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกทางการเมืองที่ดี เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ โดยเฉพาะการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

๓. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองที่เปิดเผยภายใต้กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อช่วยยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริง

๔. รณรงค์สร้างสำนึกที่ดีให้กับนักการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองและผู้บริหารทุกระดับ ให้ตระหนักและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชน ส่วนรวม มีวัฒนธรรม มารยาท และสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ

๕. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมือง องค์กรและสถาบันทางการเมือง ให้ทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกในทางการเมืองอย่างสุจริต

๖. ส่งเสริมความเสมอภาคและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องความแตกต่างทางร่างกาย อายุ เพศ วัย ฐานะทางเศรษฐกิจ ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนชาติพันธุ์

๗. สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนในชาติมีสำนึกในหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๘. ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาททางการเมืองในระดับต่าง ๆ ให้มากขึ้น

นโยบายการบริหารภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล แต่ด้วยกลไกที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หน่วยงานของรัฐจำนวนมากกลายเป็นองค์กรที่ขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ถูกครอบงำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการลดทอนอำนาจการบริหารงานราชการแผ่นดินของส่วนกลางลง เพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และช่วยแก้ปัญหาความสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ ดังนี้

๑. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รองรับการกระจายอำนาจตามแนวทางจังหวัดจัดการตนเอง และการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและบุคลากรไปยังราชการส่วนท้องถิ่น

๒. เร่งนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการบริการงานทุกระบบ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ปรับปรุงบริการภาครัฐให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งกระบวนการ ลดขั้นตอนบริการ จัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารพื้นฐานได้

๓. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยยกระดับจิตสำนึกพนักงานภาครัฐให้เกิดทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยราชการ ในการปฏิบัติภารกิจที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และความต้องการของประชาชน

๔. แยกหน่วยงานกำหนดนโยบายออกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยหน่วยงานราชการในส่วนกลาง จะทำหน้าที่กำหนดนโยบาย การกำหนดมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน การกำกับ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรและเครื่องมือต่าง ๆ

๕. กำหนดให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ต่าง ๆ เป็นหน่วยงานในจังหวัดที่มีการบริหารจัดการตนเองเป็นผู้ทำหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติ หน่วยงานที่มีลักษณะการทำงานด้านการวิจัย พัฒนา งานที่เป็นการวิเคราะห์วางแผน กำหนดมาตรฐานกลาง ให้จัดตั้งในรูปขององค์การมหาชน หรือหน่วยงานอิสระเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการและไม่ยึดติดกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และแบบธรรมเนียมที่ไม่ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

๖. แยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อบริการกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำและส่งมอบบริการให้กับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้มีการตรวจสอบในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีขึ้น

๗. นำเกณฑ์ความสำเร็จด้านความโปร่งใสและการยึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็นตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการทำงาน of ทุกหน่วยงาน

๘. สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชน พร้อมกับสนับสนุนการสร้างค่านิยมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้อง ชอบธรรม

๙. ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานตามสายอาชีพที่เหมาะสม เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

๑๐. ยุบรวม หรือแยก กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยราชการ ให้เกิดความเหมาะสมคล่องตัว สอดคล้องต่อภารกิจการพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชน

นโยบายปฏิรูประบบงบประมาณ

พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ต้องตั้งอยู่บนหลักของความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ที่ผ่านมาการบริหารรายจ่ายภาครัฐยังไม่สอดคล้องกับการดังกล่าว การใช้จ่ายเงินของรัฐยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องมาจากงบประมาณไม่ได้กระจายลงสู่ท้องถิ่นเท่าที่ควร จึงส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ตรงตามปัญหาในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ มีการทุจริตอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ระบบงบประมาณของประเทศมีหลักประกันด้านวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และจะต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐ ขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้ลดลง และหมดไปโดยเร็ว

๑. ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้เกิดความโปร่งใส ประหยัด และสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

๒. ปรับปรุงเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นหลักประกันให้รัฐบาลพัฒนาเครื่องมือ หรือกลไกทางการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ มีการกำหนดนโยบายการคลังที่รัดกุม มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส มีการอบในการใช้ดุลพินิจที่มีผลให้เกิดภาระผูกพันทางการคลังในอนาคต ฯลฯ อย่างเข้มงวดเพียงพอ

๓. ปรับปรุงระบบการจำแนกหน่วยผลผลิตในระบบงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาการกำหนดหน่วยจัดสรรงบประมาณในระดับผลผลิต และกิจกรรมที่คลุมเครือ มีขอบเขตกว้างจนไม่สามารถประเมินตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือวัดผลสำเร็จได้

๔. ปรับปรุงระบบการจำแนกประเภทรายจ่ายในระบบงบประมาณ ให้สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของระบบงบประมาณมากขึ้น โดยเฉพาะประเภทเงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น ที่ให้อำนาจแก่ส่วนราชการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายเงินได้กว้างขวางมากเกินไป

๕. สนับสนุนให้รัฐสภาจัดตั้งสำนักงานวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (PBO: Parliamentary Budget Office) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็นเครื่องมือให้รัฐสภาพิจารณางบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

๖. เร่งกระจายงบประมาณจากส่วนภูมิภาค ไปสู่ส่วนท้องถิ่น เพื่อการทำงานที่คล่องตัวและสามารถใช้จ่ายงบประมาณไปแก้ปัญหาได้ตรงตามปัญหาในแต่ละท้องถิ่น

๗. ส่งเสริมให้เกิดระบบการจ่ายภาษีบางประเภท ที่ประชาชนมีสิทธิ์กำหนดการใช้จ่ายของรัฐได้ โดยตรงจากเงินภาษีที่เสียไป เช่น ภาษีมรดก ผู้จ่ายภาษีสามารถเลือกได้ว่า ภาษีที่จ่ายไปจะให้รัฐนำไปใช้จ่ายในโครงการไหน เป็นต้น

๘. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานรัฐ โดยแก้ไขในประเด็น กระบวนการกำหนดราคากลาง และกำหนดให้ต้องเปิดเผยการคำนวณราคากลาง

นโยบายการกระจายอำนาจและปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในอุดมการณ์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น โดยมุ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีความเข้มแข็ง และมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดในจังหวัดของตนเอง ตามแนวทางจังหวัดจัดการตนเอง เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัญหา และแก้ไขได้ตรงกับความ ต้องการของคนในท้องถิ่นนั้น และนอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งหมายที่จะขจัดความซ้ำซ้อนในเชิงโครงสร้าง และ หน้าที่ ระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ทำให้เกิดความล่าช้า ขาด ความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ล้มเปลืองงบประมาณ และบุคลากร โดยใช้เหตุ จึงมีนโยบาย ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการจังหวัด

๑. บัญญัติกฎหมาย เพื่อจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเอง ในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นทั่วประเทศ โดยให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นผู้บริหาร และมีสภาจังหวัดที่ ประชาชนเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ตามวาระคราวละ ๔ ปี ทั้งนี้ การจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเองให้ เป็นไปตามประชามติของประชาชนในแต่ละพื้นที่

๒. กำหนดให้จังหวัดจัดการตนเองเกิดจากการรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด หรือ องค์กรการบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นๆ เข้าเป็นองค์กร เดียวกัน โดยอำนาจหน้าที่ของข้าราชการ ทรพยากรบุคคล ททรัพย์สิน และงบประมาณของรัฐ ที่จัดสรรผ่าน ส่วนราชการต่างๆ จะถูกถ่ายโอนไปในท้องถิ่น

๓. กำหนดให้จังหวัดจัดการตนเองมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ในจังหวัดของตนเองได้ อย่างกว้างขวางและเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ยกเว้น หน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นของรัฐบาลส่วนกลาง เช่น การ ป้องกันประเทศ กิจการที่เกี่ยวกับระหว่างประเทศ การจัดการระบบเงินตรา และกิจการศาล เป็นต้น

๔. กำหนดให้จังหวัดจัดการตนเองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นและมีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของรัฐบาลส่วนกลาง องค์กรอิสระ และศาล เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรรูปแบบอื่นของรัฐ และยังคงดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบาย รัฐบาล

๕. กำหนดให้ภายใต้จังหวัดจัดการตนเองมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ระดับ คือ ระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดจัดการตนเอง และระดับพื้นที่หรือระดับล่าง ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง ผู้บริหารและสภา มาจากการเลือกตั้ง ภายใต้กำกับของผู้ว่าราชการจังหวัด

๖. กำหนดให้มีสภาพลเมืองจังหวัดจัดการตนเอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจัดการตนเองแต่ละแห่ง รวมทั้งให้มี ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับท้องถิ่นด้วย

๗. กำหนดให้ในจังหวัดหนึ่งๆ ยังคงมีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นส่วนกลางและภาคประชาสังคม ปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ขนานกับจังหวัดจัดการตนเอง เช่น สรรพากร ศาล เรือนจำ หอการค้าจังหวัด เป็นต้น

๘. กำหนดให้การบริหารบุคคลของจังหวัดมีกฎหมายบริหารบุคคลที่เป็นอิสระโดยเฉพาะ แต่ในระยะเริ่มต้นอาจจำเป็นต้องมีระบบบริหารบุคคลกลางที่เอื้ออำนวยในการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถใช้บุคลากรที่ขาดแคลนร่วมกันได้

๙. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลจะต้องมีเขตอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยจัดตั้งหน่วยงานพิเศษจัดการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากเกิดกรณีขัดแย้งให้ศาลปกครองเป็นผู้ชี้ขาด

๑๐. เร่งจัดทำประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้มีการโอนงบประมาณและการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น เพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร และค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น

ด้านการบริหารจัดการเมืองเศรษฐกิจมหานคร

๑. บัญญัติกฎหมายกำหนดให้มีเมืองเศรษฐกิจมหานครขึ้น เพื่อกระจายศูนย์กลางความเจริญไปทั่วประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

๒. กำหนดให้โครงสร้างการบริหารจัดการเมืองเศรษฐกิจมหานครมี ๒ ระดับ เช่นเดียวกับจังหวัดจัดการตนเอง โดยระดับบนจะต้องมีการเลือกตั้งผู้บริหาร ส่วนระดับล่างมีเทศบาล ที่มาจากการเลือกตั้งเช่นกัน

๓. กำหนดให้การบริหารจัดการเมืองเศรษฐกิจมหานคร มีคณะกรรมการที่ดูแลกิจการสาธารณูปโภคแต่ละด้าน เช่น การประปา การไฟฟ้า การขนส่ง และการคมนาคม เป็นต้น ทำหน้าที่ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. กำหนดให้มีแผนพัฒนาการยกระดับความเจริญและการบริหารจัดการของเมืองเศรษฐกิจมหานคร รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กับการบริหารราชการส่วนกลาง

๕. ในระยะเริ่มแรกกำหนดให้มีเมืองเศรษฐกิจมหานครขึ้นทุกภูมิภาค จำนวน ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย เชียงใหม่ พิษณุโลก อุตรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต

ด้านการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารกรุงเทพมหานคร

๑. ปรับปรุง พ.ร.บ. กรุงเทพมหานคร กำหนดให้โครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครจะมี ๒ ระดับ คือ ระดับบนและระดับพื้นที่ เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๒. กำหนดให้โครงสร้างการบริหารระดับบน มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็นผู้บริหารและมีสภากรุงเทพมหานครที่ประชาชนเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติตามวาระคราวละ ๔ ปี

๓. กำหนดโครงสร้างการบริหารระดับพื้นที่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่เขตปกครองเดิมจำนวน ๕๐ เขต จัดตั้งเป็นนครบาล โดยมีจำนวนนครบาลตามความเหมาะสม แต่ละนครบาลมีนายกนครบาลที่มาจากการเลือกตั้งในนครบาลนั้นๆ เป็นผู้บริหารและมีสถานนครบาลที่ประชาชนเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติตามวาระคราวละ ๔ ปี

๔. กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและนครบาลบัญญัติแต่เพียงว่า ภารกิจใดบ้างที่กรุงเทพมหานครทั้งระดับบนและระดับพื้นที่ทำไม่ได้ โดยยึดหลักความมีเอกภาพในการบริหารจัดการ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นสำคัญ

นโยบายปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม

รัฐมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างสุจริต เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมาย แต่ในความเป็นจริงกระบวนการยุติธรรมยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนในกระบวนการยุติธรรม ที่ใช้วิธีการนอกกฎหมายและแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากประชาชน ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมต้องเผชิญกับปัญหานานัปการ ประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อไม่สิ้นสุด นอกจากนี้บางหน่วยงานขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร ถูกแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนองผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างโจ่งแจ้ง

พรรคประชาธิปัตย์จึงกำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

๑. ปรับปรุงแก้ไขและลดกฎหมายที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตและการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการกำหนดให้ประชาชนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่มีผลกระทบในระหว่างการออกกฎหมาย

๓. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาตั้งแต่การศึกษาชั้นปฐมวัย ให้มีการเรียนรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม และให้มีความเป็นนิติรัฐ

๔. ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับกระบวนการยุติธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม

๕. เพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนยุติธรรมในการจัดสรรทุนความช่วยเหลือผู้ต้องคดีตามหลักเกณฑ์ รวมไปถึงการเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้เสียหาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน

ด้านการปฏิรูปตำรวจ

๑. ปรับปรุงและบัญญัติกฎหมาย กำหนดให้จัดตั้งตำรวจจังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริหารจังหวัดจัดการตนเอง โดยให้ตำรวจในท้องที่จังหวัดนั้น ๆ ขึ้นตรงกับผู้บัญชาการตำรวจในจังหวัดของตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจการระดับกลุ่มจังหวัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒. กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่บังคับบัญชาผู้ตรวจการระดับกลุ่มจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานเฉพาะตามความจำเป็น ผลิตและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจจังหวัด

๓. โอนตำราลงในหน่วยงานเฉพาะที่ไม่ใช่ภารกิจตำรวจไปสังกัดกรมหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประกอบด้วย ตำรวจรถไฟ ตำรวจคนเข้าเมือง ตำรวจทางหลวง ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจป่าไม้ เป็นต้น ภายใน ๔ ปี

๔. ให้พนักงานสอบสวนมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวง เพื่อพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งการมีความเห็นทางคดีอย่างสุจริต โดยผู้บังคับบัญชาต้องไม่กระทำการใด อันเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการมีความเห็นทางคดี

๕. กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการบริหารสถานีตำรวจ เพื่อให้ประชาชนสามารถถ่วงดุลการทำงานของตำรวจได้อย่างใกล้ชิด และสถานีตำรวจทุกแห่งต้องรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ประชาชนในพื้นที่ทุกปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

๖. กำหนดให้สถานีตำรวจทุกแห่งต้องรับคำร้องทุกข์ กล่าวโทษทุกคดี และประชาชนสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจใดก็ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นแก่ประชาชน ก่อนจะส่งคำร้องทุกข์กล่าวโทษนั้นไปยังสถานีที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไป รวมทั้งให้มีตำรวจหญิงทำหน้าที่สอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและสตรีอย่างเพียงพอทุกสถานี

๗. กำหนดให้การสอบปากคำผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และบุคคลที่เป็นประจักษ์พยาน ต้องกระทำในห้องสอบสวนที่จัดขึ้นเฉพาะ มีระบบบันทึกภาพและเสียงอัตโนมัติ เก็บเป็นหลักฐานไว้ให้พนักงานอัยการและศาลตรวจสอบได้เมื่อจำเป็นทุกคดี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจจะทำได้อย่างแท้จริง ก็ให้บันทึกเหตุผลไว้อย่างชัดเจน

๘. ตรากฎหมายยกฐานะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานอิสระและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสอบสวน มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอพิสูจน์หลักฐานทางคดี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๙. จัดอัตรากำลังของสถานีตำรวจ ในสัดส่วนที่เพียงพอกับภารกิจป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การบริการประชาชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยตามหลักสากล พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

๑๐. ปรับปรุงอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เหมาะสมกับภารกิจ เพิ่มสิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

ด้านการปรับปรุงองค์กรอัยการและศาล

๑. กำหนดให้อัยการมีการเผยแพร่คำสั่งฟ้องหรือคำสั่งไม่ฟ้อง พร้อมเหตุผลอย่างละเอียดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีได้รับทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส

๒. ส่งเสริม สนับสนุน เอื้ออำนวยความสะดวกให้องค์กรอัยการและศาล มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้หน่วยงานอย่างเพียงพอสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

๓. สนับสนุนให้มีศาลชำนาญพิเศษมากขึ้น เช่น ศาลสิ่งแวดล้อม ศาลจราจร เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้พิพากษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๔. ปรับปรุงกฎหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมคดีทุจริตของนักการเมือง และจัดตั้งหน่วยงานและระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อลดผู้ต้องขังที่พฤติการณ์แห่งคดีไม่ร้ายแรง แต่ไม่มีหลักทรัพย์วางประกัน รวมทั้งความเสี่ยงของผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์อาจหลบหนี ในระหว่างการดำเนินคดี

๕. กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และหน่วยงานด้านการอำนวยความสะดวกธุรกรรมทุกหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการรับพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ในการชี้มูลความผิดของคดี การพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนร้องเรียนไปจนถึงการชี้มูลของการพิจารณาคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และหน่วยงานด้านการอำนวยความสะดวกธุรกรรมทุกหน่วยงาน

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ที่จะต้องขจัดให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว แต่ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นต่อประเทศ และค่านิยมทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ แม้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากความตื่นตัวของประชาชน แต่ระดับความรุนแรงของปัญหายังคงเพิ่มขึ้นและซึ่มลึกสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง

พรรคประชาธิปัตย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นผู้นำ และมีบทบาทในการกำจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน โดยผ่าน 3 มาตรการ ในเชิงนโยบาย ดังนี้

๑. ปลุกฝังค่านิยม ทำให้คนไม่อยากโกง

๑.๑ พัฒนาหลักสูตรสุจริตศึกษา ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการเพิ่มช่องทางของการเข้าถึงการเรียนรู้ตามหลักสูตรสุจริตศึกษาให้ครอบคลุมในวงกว้าง ตั้งแต่ระดับเด็ก เยาวชน และวัยทำงาน โดยไม่เน้นเพียงแต่การปลุกฝังเรื่องจริยธรรม แต่ให้เข้าใจความหมาย รูปแบบต่าง ๆ และผลกระทบของการทุจริต รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในบทบาทของการตรวจสอบการทุจริต

๑.๒ สร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องชอบธรรม

๑.๓ นำหลักการ สะกิดเตือน (nudge) จากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาประยุกต์เพื่อลดแนวโน้มของประชาชนในการกระทำการทุจริต อาทิ การออกแบบสัญญาหรือรูปแบบของเอกสารสำคัญ เช่น การวางตำแหน่งของการลงนามบนเอกสารที่เห็นเด่นชัด หรือ การใส่คำเตือนที่อิงกับหลักจริยธรรมในเอกสารหรือสัญญา เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงค่านิยมซื่อสัตย์ รักความถูกต้อง

๑.๔ ผลักดันให้พรรคการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แสดงภาวะผู้นำในการเป็นแบบอย่าง ที่ให้ความสำคัญแก่ความโปร่งใสและกลไกตรวจสอบ อาทิ ในระดับพรรคการเมือง ให้เพิ่มกลไกตรวจสอบการบริหาร และบุคลากรภายใน และยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด ในระดับคณะรัฐมนตรี หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแสดงความรับผิดชอบลาออกจากตำแหน่งเมื่อเกิดกรณีพิพพันเกี่ยวข้องกับคดีทุจริต โดยไม่ต้องรอผลที่สุดทางคดี

๒. ป้องกันคนที่อยากโกง ไม่ให้สามารถโกงได้

๒.๑ ลดอุปสงค์ (demand) ด้วยการกำจัดความจำเป็นที่เอื้อต่อการทุจริต เช่น การจ่ายสินบน โดยการลดจำนวนกฎหมาย ใบอนุญาต หรือขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทางกฎหมายที่เปิดช่องทางใดทางหนึ่งให้มีการเรียกรับหรือเสนอผลประโยชน์

๒.๒ พัฒนาการบริการของรัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ด้วยการลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็วในการบริการประชาชน

๒.๓ ลดอุปทาน (supply) ด้วยการกำจัดคนที่จะรับสินบน โดยการปฏิรูประบบราชการ - เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน และ ทำให้ข้าราชการสามารถใช้ชีวิตและรับผิดชอบค่าครองชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงรายได้จากการทุจริต

๒.๔ กำจัดตลาดโกง หรือ สร้างตลาดบริสุทธิ์มาทดแทนความต้องการ โดยปรับปรุงระบบบริการภาครัฐให้อยู่บนออนไลน์ให้มากที่สุด (e-government) เพื่อให้บริการกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และปราศจากอคติหรือการเลือกปฏิบัติด้วยผลประโยชน์ โดยไม่ต้องผ่านบุคคล

๒.๕ พัฒนาระบบข้อมูลของรัฐให้มีความทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พร้อมเพิ่มช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำทุจริต โดยอำนวยความสะดวกในการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านทุกช่องทาง และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาตรวจสอบที่ชัดเจน

๒.๖ เพิ่มพื้นที่ในการระดมข้อมูลและความเห็นจากประชาชน ด้วยการเพิ่มช่องทางที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้สะดวก มีการตั้งประเด็นที่ชักชวนให้ประชาชนหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเด็นสามารถให้ข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องเผยแพร่ตัวตน

๒.๗ ปรับปรุง พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้าง พัสตุภาครัฐ ให้บังคับใช้กับทุกกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเพิ่มตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐทุกหน่วยงาน ในรูปแบบสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) โดยตัวแทนจากภาคประชาชนดังกล่าว ต้องปราศจากการแทรกแซงจากทั้งรัฐและเอกชน

๒.๘ เพิ่มรางวัล และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือเปิดโปงการกระทำทุจริต (whistleblowers) โดยไม่มีการบังคับเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็น มีรางวัลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และความเสียหายของการกระทำทุจริตนั้นๆ นอกจากนี้ยังให้มีมาตรการ อื่นๆที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่สุจริต และลงโทษผู้จงใจแจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จด้วย

๓. สร้างกลไกที่เข้มแข็ง เพื่อให้คนที่โกงไปแล้วต้องรับโทษ

๓.๑ ทบทวนบทลงโทษในความผิดจากการทุจริตคอร์รัปชันในกฎหมายต่างๆ ให้เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ได้อย่างรวดเร็ว

๓.๒ ปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ความผิดและโทษจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่อาจได้รับการนิรโทษ ผ่อนปรน หรือยกเว้นในทุกกรณี

๔. ปรับปรุงกฎหมายองค์กรและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างซื่อสัตย์ เข้มแข็ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีกลไกเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคประชาคมและสื่อมวลชน เพื่อร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๕. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ และเอกชน จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณยกย่องให้กำลังใจ และช่วยกันรณรงค์ปกป้องคนที่ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

๖. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคประชาชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมได้รับรู้และขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันกว้างขวางมากขึ้น



ด้านความมั่นคง

นโยบายการต่างประเทศ

พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินนโยบายอย่างเป็นมิตรที่ดีกับนานาประเทศ โดยจัดลำดับความสำคัญตามผลประโยชน์ของประเทศ อุดมการณ์ทางการเมือง และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้จะเป็นไปตามวิถีทางแห่งสันติภาพ ตามกระบวนการทางการทูต เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศให้กว้างขวางและแน่นแฟ้นอย่างมีศักดิ์ศรี จะดำเนินบทบาทในเวทีโลก โดยเคารพในกฎบัตรสหประชาชาติ (UN) ยึดมั่นในพันธกรณีกับองค์การระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชิก ให้ความสำคัญกับกระบวนการเจรจาพหุภาคีและทวิภาคี ทั้งต้องสร้างกลไกการเจรจาที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน นอกจากนี้จะมุ่งเน้นการเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลืออันเป็นบทบาทและทิศทางใหม่ที่ประเทศไทยควรมีในระดับสากล การส่งเสริมภาพพจน์และเพิ่มอำนาจต่อรองให้ประเทศไทยในต่างแดน การคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้คนไทยในการเดินทางไปต่างประเทศ

พรรคประชาธิปัตย์จึงมีแนวทางในการกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

๑. ดำเนินนโยบายและจัดลำดับความสัมพันธภาพตามผลประโยชน์ที่พึงได้รับ โดยคำนึงถึงอุดมการณ์ทางการเมือง ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ชีตความสามารถในการผลิตและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ

๒. เป็นแบบอย่างของสังคมประชาธิปไตยที่คำนึงถึง หลักนิติธรรม สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความมั่นคงของมนุษย์

๓. เร่งรัดเพื่อให้ได้มาซึ่งความพร้อมและความทันสมัยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก น้ำ อากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม และกิจการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเชื่อมโยงที่ทั่วถึง โดยจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค เพื่อนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าและบุคคล เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยในการแข่งขันและเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารคมนาคมและการขนส่ง

๔. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative industries) เช่น การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง การให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) เป็นต้น

๕. ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนไทย

ด้านองค์การระหว่างประเทศ

๑. เสริมสร้างบทบาทที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทยและปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีในเวทีระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การความร่วมมือระดับภูมิภาคและเฉพาะกิจ เป็นต้น ในเรื่องของประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคง สันติภาพ เสถียรภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม ความยากจน สุขภาพอนามัย การศึกษา อาชญากรรม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเสรีและมีความยุติธรรม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ อีกทั้งตระหนักถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่พึงเกิดขึ้นจากพันธกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม

ด้านอาเซียน

๑. เป็นผู้นำในการส่งเสริมความร่วมมือแบบบูรณาการกับประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา ๑๐ ประเทศในอาเซียน เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๒. ดำเนินนโยบายที่จะใช้ประโยชน์จากเวทีอาเซียนและความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การพัฒนาประเทศ และการเสริมสร้างอำนาจต่อรองในทุกกรอบที่ประเทศไทยเข้าร่วม รวมถึงการต่อรองกับบริษัทข้ามชาติ

๓. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านประวัติศาสตร์ การพึ่งพาอาศัยศิลปวัฒนธรรมในอดีต เพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มั่นคงยิ่งขึ้น

๔. มุ่งมั่นเสริมสร้างสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อใช้เป็นอำนาจต่อรองกับประชาคมโลก

๕. พัฒนาความร่วมมือและพัฒนาข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการค้า การลงทุน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้ดำเนินต่อไป เช่น โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เป็นต้น

ด้านประเทศเพื่อนบ้าน

๑. ดำเนินนโยบายเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับประเทศและระดับประชาชนร่วมพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในทุกด้าน

๒. อำนวยความสะดวกกระบวนการผ่านแดน ด้านสินค้า บุคลากร และการบริการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเพิ่มโอกาสทางการค้าตามแนวชายแดน

๓. ดำเนินการสำรวจปักปันเขตแดน ตลอดจนกระบวนการให้สัตยาบันตามแนวชายแดน มีสนธิสัญญากำหนดเขตแดนของประเทศไทย ให้สมบูรณ์โดยเร็ว เพื่อนำไปสู่ความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น ความเข้าใจอันดี และผลประโยชน์ร่วมกัน

๔. ยกกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามแนวชายแดน ทั้งด้านความปลอดภัย ความมั่นคง กระชับความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ และส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชนทั้งสองฝั่ง

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๑. ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

๒. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คำแนะนำ และเงินทุนเพื่อการพัฒนา (Donor country) ที่ยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกับต่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติ

๓. สนับสนุนให้คนไทยได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ คຸ້ມครອງ ดูแลความปลอดภัยคนไทยในต่างประเทศทั่วโลก

๔. คຸ້ມครອງ ดูแล ชาวต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทย ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และปฏิบัติตนภายใต้กฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด

ด้านการส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศไทย

๑. กระชับความร่วมมือ การบูรณาการ ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ยกกระดับประสิทธิภาพของบุคลากรและหน่วยงานไทยในการเผยแพร่ เสริมสร้างภาพพจน์ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของประเทศไทย สนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความเป็นเลิศของประเทศไทยในทุกอาชีพ และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ให้ประชาคมโลกได้รับรู้อย่างทั่วถึง

๒. สร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเข้าถึงระดับประชาชน โดยส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และสนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนกับประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศมีทัศนคติในทางบวกต่อประเทศไทยและประชาชนไทย

๓. ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการส่งเสริมภาคธุรกิจที่ประเทศไทยมีความเป็นเลิศและได้เปรียบให้เป็นที่ประจักษ์

๔. ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่สังคมโลก ผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจด้านบันเทิง ภาพยนตร์ ละคร อาหารไทย การท่องเที่ยว สุขภาพทางเลือก เป็นต้น

ด้านการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ

๑. กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก และประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาและขยายความร่วมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่

๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานบริการธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศเป็นระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) โดยปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบราชการที่ซ้ำซ้อนให้มีความคล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างเหมาะสม

๓. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการธุรกิจ ในการแสวงหาช่องทางเปิดตลาดใหม่ในทุกภูมิภาคให้กับสินค้าไทย เพื่อส่งเสริมการส่งออกสู่ต่างประเทศ

๔. คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างการแข่งขันให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ

นโยบายด้านการทหารและการป้องกันประเทศ

พรรคประชาธิปัตย์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากองทัพให้มีบทบาทในการป้องกันประเทศ โดยมีแนวทางดังที่ระบุไว้ในคำประกาศอุดมการณ์ ว่า พรรคเชื่อว่า การป้องกันประเทศนั้น ต้องอาศัยการก่อให้เกิดความร่วมมือพร้อมเพรียงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ และจะต้องให้มีการบำรุงกำลังหลัก คือ กองทัพให้ทันสมัยทั้งคุณภาพ และปริมาณเท่าที่จะเหมาะสมแก่แผนการทางยุทธศาสตร์ และนโยบายทางการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ จึงกำหนดนโยบายด้านการทหารและการป้องกันประเทศ ไว้ดังนี้

๑. ส่งเสริมบทบาทกองทัพ เป็นแกนหลักในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติตลอดไป

๒. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน รวมทั้งการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติโดยการเตรียมความพร้อมของกองทัพการฝึกกำลังพลให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติการกิจและการจัดงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละเหล่าทัพ

๓. พัฒนาความร่วมมือทางการทหาร และการพัฒนา กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใต้กรอบสหประชาชาติ

๔. ปรับปรุงแผนการสำรองอาวุธและพลังงานเพื่อความมั่นคงให้มีความพร้อมและทันต่อความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เอง

๕. ปรับปรุงและยกระดับระบบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

๖. ปรับปรุงระบบกำลังพลของกองทัพ ในส่วนของกำลังพลทหารเกณฑ์ โดยเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหาร ในปัจจุบัน เป็น ระบบสมัครใจ (ยกเว้นในช่วงภาวะสงคราม)

๖.๑ ลดจำนวนกำลังพลที่ไม่มีความจำเป็น ปรับขนาดของกองทัพให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย เช่น การยกเลิกหรือลดยอดกำลังพลที่ไม่ได้กระทำหน้าที่ทหาร ยอดกำลังพลที่รับใช้นายทหารในภารกิจส่วนตัว เป็นต้น

๖.๒ ปรับโครงสร้างการทำงานขององค์กรในกองทัพให้เล็ก กระชับ และมีประสิทธิภาพโดยประเมินทุกสายงานของกองทัพ เพื่อลดขนาดของกองทัพ แต่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยมากขึ้น

๖.๓ ทบทวนและประเมินภารกิจทุกสายงานของกองทัพ เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนกับภาระหน้าที่ของหน่วยงานอื่น

๖.๔ ยกย่องคุณภาพชีวิตพลทหารอาชีพที่สมัครใจ โดยเพิ่มความมั่นคงของรายได้ และสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการและความก้าวหน้าของอาชีพ

๖.๕ ส่งเสริมมาตรการลดปัญหาความรุนแรงในค่ายทหาร โดยเพิ่มบทบาทตัวแทนจากภาคประชาชน ในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบกรณีมีการใช้ความรุนแรงต่อพลทหาร รวมทั้งปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพลทหารกองประจำการ

๖.๖ เพิ่มหลักสูตร บริการเพื่อสังคม (National Community Service) เป็นทางเลือกสำหรับเยาวชน นอกเหนือจากการเข้าเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยบรรจุหลักสูตร บริการเพื่อสังคม ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทั่วประเทศ โดยให้โอกาสทั้งนักเรียนหญิงและชาย ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริการเพื่อชุมชน ขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้น ๆ และมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผล

๗. ส่งเสริมบทบาทกองทัพให้เข้ามาเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในภารกิจ ป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

๘. ส่งเสริมให้กองทัพดำเนินการปฏิรูปภายใน เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ในการดำเนินภารกิจ ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้รัฐธรรมนูญ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างรุนแรง นอกจากนี้เป็นอันตรายต่อผู้เสพ ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ทำให้สังคมอ่อนแอ รัฐต้องใช้งบประมาณเพื่อรักษาเยียวยาสุขภาพของผู้ติดยาเสพติด ทั้งก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทั้งในประเทศและข้ามชาติ ปัญหายาเสพติดจึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านการปราบปราม

๑. เพิ่มโทษสำหรับผู้ค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้เกี่ยวข้องในขบวนการแสวงหาประโยชน์จากยาเสพติด โดยกำหนดอัตราโทษสูงและไม่มีการอภัยโทษโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งให้พิจารณาลดโทษสำหรับผู้เสพที่ควรเป็นโทษเบา เช่น การทำงานบริการสังคมด้วยความผิด และให้ผู้เสพมีการเข้าถึงการบำบัดและรักษาที่ถูกต้อง เป็นต้น สำหรับผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้รับโทษด้วย

๒. เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองเพื่อการปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้า โดยให้เป็นภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพิ่มอำนาจในการจับกุม สืบสวน สอบสวน และส่งฟ้องอัยการได้โดยตรง รวมทั้งสามารถออกหมายค้นในคดียาเสพติดได้เอง

๓. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการที่เป็นกองกำลังของ ป.ป.ส. เองโดยเฉพาะในทุกจังหวัด

๔. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่กำกับดูแลและประสานงบประมาณปราบปรามยาเสพติดที่กระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของ ป.ป.ส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางและหน่วยงานหลักให้มีความพร้อมในทุกด้านอย่างแท้จริง

๕. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรของ ป.ป.ส. โดยยกเลิการเข้ามารับตำแหน่งในระดับสูงของหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งให้มีคณะที่ปรึกษาจากหน่วยงานอื่น และจากองค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรชุมชน เพื่อเป็นกลไกเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๖. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขันโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการปราบปรามและป้องกันการเข้ามาของยาเสพติด รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร ทหาร ตำรวจชายแดน ให้มีศักยภาพ และความโปร่งใสในการทำหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติด

๗. ปรับปรุง พ.ร.บ. ยาเสพติดโดยทบทวนประเภทยาเสพติดบางชนิด ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กัญชา ใบกระท่อม สามารถนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางการแพทย์ และส่งเสริมพืชประเภทดังกล่าวให้มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต่อไป

ด้านการบำบัดรักษา

๑. เร่งเยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพให้เข้มแข็ง และใช้กระบวนการทางสังคมเพื่อให้มีหลักประกันที่จะไม่ให้ผู้เสพกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

๒. ลดโทษผู้เสพ เปรียบเสมือนผู้ป่วย โดยให้ได้รับการบำบัดอย่างทันที่ และไม่มีประวัติอาชญากรรม หากกระทำผิดซ้ำ ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๓. บูรณาการวิธีการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดคล้ายคลึงกับการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ (reintegration และ rehabilitation) โดยจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ เช่น นักจิตวิทยา รวมถึงศาสนบำบัด (หลักธรรม) ให้ผู้นำศาสนาจากวัด มัสยิด หรือโบสถ์ มาเป็นวิทยากรกลุ่มเกลาจิตใจผู้ติดยา ด้วยหลักคำสอนของแต่ละศาสนา

๔. จัดหาช่องทางการทำงาน การสร้างอาชีพ และพัฒนาความสามารถของผู้เสพเพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการกลับสู่สังคม

๕. จัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมสร้างงาน สร้างคนดี กลับคืนสู่สังคม

ด้านการป้องกัน

๑. ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนการป้องกันยาเสพติด และส่งเสริมให้องค์กรสตรีในแต่ละพื้นที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ป้องกันปัญหา ยาเสพติด

๒. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้เยาวชนในโรงเรียนห่างไกลจากการมั่วสุ่มยาเสพติด

๓. ส่งเสริมคุณภาพของครอบครัว โดยรณรงค์ให้ผู้ปกครองใกล้ชิดและสร้างความอบอุ่นกับเด็กและเยาวชนในความดูแล รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับครอบครัวและชุมชนในการต้อนรับผู้เคยเสพยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม

๔. ส่งเสริมคุณภาพของสังคม โดยตรวจสอบสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย ร้านเกมส์ โต๊ะสนุ๊ก อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ดำเนินการขยายพื้นที่และกิจกรรมทางบวกให้มากขึ้น อาทิ ลานกีฬา ลานดนตรี ลานกิจกรรม สร้างสรรค์ของเยาวชน เป็นต้น

๕. เพิ่มบทบาทอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทำหน้าที่อาสาสมัครป้องกันและเฝ้าระวังภัยยาเสพติดในชุมชน

๖. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม และจัดหาสถานที่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์

๗. รณรงค์สนับสนุนให้สื่อมวลชนตระหนักถึงบทบาทในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

นโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พรรคประชาธิปัตย์ตระหนักดีว่า ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศในทุกด้าน พรรคจะดำเนินการคลี่คลายโดยเร่งด่วนบนพื้นฐานของการระดมความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย คือทั้งภาครัฐ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น องค์กรทุกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายจะนำสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้จงได้ ทั้งนี้การจะนำมาซึ่งความสงบสุขทุกฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันเป็นอย่างดี

พรรคประชาธิปัตย์ ได้แบ่งนโยบายออกเป็น ๕ กลุ่ม โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกภาคส่วนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความทัดเทียมกับประชาชนทั่วไปในทุกด้าน ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

๑. เร่งตรากฎหมายพิเศษ เพื่อบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเองโดยให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดทิศทางการพัฒนา การบริหารจัดการจังหวัดของตนเองในทุกด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละจังหวัด

๒. เพิ่มบทบาทศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้เป็นหน่วยงานเชื่อมประสานระหว่างรัฐบาลกับจังหวัดดังกล่าว ในด้านความมั่นคงและการพัฒนาควบคู่กันไป โดยเน้นหลักการจัดการเมืองนำการปราบปรามและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

๓. จัดตั้งคณะกรรมการประสานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา (กรอ.พ.) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีด้านความมั่นคง และด้านการคลัง เข้าร่วม โดยมีหน้าที่พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่

ด้านความมั่นคง ปลอดภัย

๑. สนับสนุนการดำเนินการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อบรรลุการแก้ปัญหาความไม่สงบ เพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒. จัดตั้งหน่วย “ปฏิบัติการรวดเร็ว” ซึ่งมีขนาดเล็ก กะทัดรัด เข้าถึงได้ทันทีเพื่อป้องกันและระงับเหตุร้าย ทั้งนี้ต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถทางงานข่าวกรองและเทคโนโลยีโดยเร่งด่วน

๓. ส่งเสริมการให้ชุมชนดูแลความปลอดภัยขั้นพื้นฐานโดยการจัดตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วยพลเรือนและอาสาสมัครให้ทั่วถึงและครอบคลุม

๔. จัดอบรมทหารและอาสาสมัคร รวมถึงข้าราชการที่จะทำงานในพื้นที่ให้มีความเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของคนท้องถิ่นและการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นที่ล่อแหลม โดยยึดตาม

แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทั้งนี้ให้ทหารมีบทบาทในการดูแลรักษาบุคคลากรในพื้นที่ และโอนหน้าที่ดังกล่าวให้แก่ฝ่ายท้องถิ่นและอาสาสมัครดูแลอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ด้านการอำนวยความสะดวก

๑. การบังคับใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงหรือกฎหมายพิเศษจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

๒. เร่งรัดให้กระบวนการยุติธรรมทบทวนคดีที่ค้างค้างทั้งหมดและเร่งพิจารณาคดีโดยเร็ว โดยมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

๓. เร่งคลี่คลายคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนและนานาชาติ เช่น คดีกรือเซะ ตากใบ ไอปาแย และคดีอุ้มฆ่านายสมชาย เป็นต้น

๔. เร่งรัดให้มีการใช้กฎหมายซารีอะห์ (สำหรับกฎหมายครอบครัวและมรดกเท่านั้น) แทนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมวด ๕ และ ๖

๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน พร้อมทั้งลงโทษเจ้าหน้าที่ดังกล่าวที่ละเมิดกฎหมายในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน

๖. เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ซึ่งเป็นมิติสำคัญในการยุติความไม่สงบในพื้นที่

๗. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กเยาวชนและสตรีที่ขาดผู้นำครอบครัว (สามี) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา

๑. จัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณส่วนกลางและท้องถิ่น โดยรวมตัวเลขงบประมาณทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นเป็นตัวเลขงบประมาณสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการจำแนกประเภทภารกิจที่ใช้งบประมาณและจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังเป็นการเฉพาะ เพื่อที่จะได้นำไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่ยังด้อยโอกาสกว่าที่อื่น

๒. สนับสนุนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบอิสลาม รวมทั้งส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของทุกศาสนา และอนุรักษ์โบราณสถานท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

๓. สถาปนาศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาหลักในพื้นที่ และเร่งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่จำเป็น (ยาวี มลายู และไทย) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔. สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันปอเนาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนส่งเสริมวิชาชีพตามความต้องการของแต่ละสถาบัน

๕. ส่งเสริมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาอิสลาม โดยสนับสนุนครูผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ รวมถึงอาหารกลางวัน อย่างเพียงพอ

๖. จัดตั้งกองทุนชากาตาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นสวัสดิการของคนในชุมชน มีการบริหารจัดการโดยองค์กรศาสนาที่ชัดเจน และจัดตั้งสถาบันการเงินอิสลามในท้องถิ่นให้แพร่หลาย

๗. ยกระดับโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน

๘. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น เช่น การสนับสนุนเงินกู้ โดยไม่มีดอกเบี้ย (soft loan) เป็นต้น

๙. ให้สิทธิพิเศษทางภาษี เช่น การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของการโอนที่ดิน ยกเว้นภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น

๑๐. พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมทั้งช่วยหาตลาดในโลกมุสลิมรองรับ และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และใช้วัตถุดิบท้องถิ่น

๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการฮัจญ์ เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีกับโลกมุสลิม โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องภาคใต้และส่งเสริมด้านการค้าอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก

๑๒. ผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยและชะลอความรุนแรง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดน ตลอดจนพัฒนาชุมชนชายแดนให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจ

๑๓. พัฒนาสุขภาพแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ ทั้งด้านการประมงและการท่องเที่ยว

ด้านการเชื่อมโยงอาเซียนกับชายแดนภาคใต้

๑. เร่งรัดพัฒนาพื้นที่ชายแดน และการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นประตูสู่ประชาคมอาเซียนด้านทิศใต้ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และอื่น ๆ

๒. เร่งรัดการเปิดด่านถาวรเพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และศุลกากรให้ได้มาตรฐานสากล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

๓. ปรับปรุง สร้างเพิ่ม เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อชายแดนไทยและประเทศมาเลเซีย

๔. ยกระดับสนามบินนราธิวาสเป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

๕. ส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ระดับประชาชนกับประเทศเพื่อนบ้าน

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย (IMT-GT) เป็นต้น

รายละเอียดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา

ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

“มาตรา ๕๗ การกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คำนึงถึง ความเห็นของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด นโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศโฆษณานโยบายนั้น อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ

(๒) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย

(๓) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย

ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้จัดทำรายการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสั่งให้ดำเนินการให้ครบถ้วน และถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด”

พรรคประชาธิปัตย์จึงดำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนี้

ที่มาของรายได้ที่ใช้ดำเนินโครงการตามนโยบาย

๑. ปรับลดงบประมาณบางรายการ เช่น งบกลาง รายการสำรองจ่ายฉุกเฉิน สำนักนายกรัฐมนตรี การลดงบประมาณโครงการเดิมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เป็นต้น
๒. ภาษีใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้มีรายได้สูง
๓. เงินกู้ชุดขยายการขาดดุลงบประมาณ
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
๕. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
๖. เงินร่วมทุนจากเอกชนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

รายละเอียดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา

นโยบาย	จำนวนงบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท/ปี)
การศึกษา	๖๒,๓๔๘
สวัสดิการสังคม	๑๔๘,๙๒๘
เกษตรคุณภาพ	๑๓๐,๐๐๐
แรงงาน	๕๐,๐๐๐
สาธารณสุข	๗๓๙
รวมงบประมาณทั้งหมด	๓๙๒,๐๑๕

ตาราง รายละเอียดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา

นโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา	จำนวนเงินที่ใช้ (บาท/ปี)	ประโยชน์-ความคุ้มค่า	ผลกระทบ-ความเสี่ยง	หมายเหตุ
เรียนฟรีถึง ปวส.	๒๓,๘๕๒,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าแก่นักเรียนทางด้านสายอาชีพ ผ่อนปรนภาระผู้ปกครองในการส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน รวมทั้งตอบสนองการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ	ไม่มี	
อาหารเช้า-กลางวัน ถึง ม.๓	๒๘,๔๕๑,๐๐๐,๐๐๐	เป็นสวัสดิการแบบถ้วนหน้าให้นักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับอาหารมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ	ไม่มี	
เด็กทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ (ด้วย English for All)	๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐	เป็นนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา เน้นทักษะการสื่อสารตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล โดยเฉพาะการพูดและการฟัง พร้อมส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ๒ ของสังคมไทย	ไม่มี	
ศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพดีทั่วประเทศ	๔,๕๕๕,๐๐๐,๐๐๐	เป็นนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้นกระบวนการคิด เพิ่มครูปฐมวัยทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาเติบโตอย่างมีคุณภาพในทุกด้านทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจและอารมณ์	ไม่มี	
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	๑๗,๘๓๒,๐๐๐,๐๐๐	เด็กไทยทุกคนได้รับสิทธิค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูทุกเดือน จำนวน ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน แบบถ้วนหน้า ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ ๘ ขวบ (เดือนแรกได้รับ ๕,๐๐๐ บาท)	เมื่อโครงการดำเนินไปครบ ๘ ปีรัฐบาลจะต้องใช้เงินเพิ่มเป็นประมาณ ๕๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๗,๓๐๒,๐๐๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพแบบถ้วนหน้าเท่าเทียมกันคนละ ๑,๐๐๐ บาทในทุกห่วงอายุ จากเดิมได้รับตามห่วงอายุแบบขั้นบันได มีเม็ดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นปีละ ๔.๘% หรือประมาณปีละ ๓๙๓,๖๐๐ คน ต้องใช้งบประมาณเพิ่มประมาณปีละ ๔,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
เบี้ยผู้ยากไร้	๖๘,๗๙๔,๐๐๐,๐๐๐	ผู้ยากไร้ที่จะได้รับสิทธิจำนวนประมาณ ๑๔.๔๗ ล้านคนในปัจจุบัน	ไม่มี เนื่องจากคาดการณ์ว่าในอนาคตทรายจ่ายใน	

นโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา	จำนวนเงินที่ใช้ (บาท/ปี)	ประโยชน์-ความคุ้มค่า	ผลกระทบ-ความเสี่ยง	หมายเหตุ
		จะได้รับเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นรายละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน จากเดิมที่ได้รับ โดยการใช้จ่ายผ่านบัตรเฉลี่ยรายละ ๓๐๐ บาท	ส่วนนี้จะลดลงเพราะโครงการนี้จะช่วยยกระดับรายได้ของผู้ออกมาให้ห่างจากความยากจนได้เพิ่มขึ้น	
ปรับอัตราเบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	เป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับผู้พิการแบบถ้วนหน้า จำนวนกว่า ๒ ล้านราย สอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพ โดยได้รับเงินรายเดือนเพิ่มขึ้นจากเดือนละ ๘๐๐ บาทในปัจจุบัน เป็น ๑,๐๐๐ บาท	ไม่มี	
บ้านหลังแรก	๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	เพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยผู้มีรายได้น้อยที่มีศักยภาพในการกู้ยืมมีสิทธิในการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัย เป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต	ไม่มี	
ประกันรายได้พืชผลเกษตร	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	เกษตรกรที่มีอาชีพสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง จะมีหลักประกันในอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ที่มั่นคง	หากพืชเกษตรตามโครงการประกันรายได้มีราคาตกต่ำที่สุดพร้อมกันในรอบปี รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี	
กองทุนน้ำชุมชน เกษตรกรมีน้ำใช้	๓๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	จัดตั้งกองทุนน้ำชุมชน เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี น้ำถึงทุกไร่นา มีเงินทำเหมืองน้ำทุกหมู่บ้าน รัฐมีงบและผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ชาวบ้านสามารถจัดการแหล่งน้ำด้วยตนเอง	ไม่มี	
ประกันรายได้แรงงานขั้นต่ำ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๒.๖๖ ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันทำงานเพิ่มขึ้น โดยไม่ทำให้รายจ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ อีกทั้งไม่เป็นภาระเพิ่มขึ้นของนายจ้างผู้ประกอบการ	รัฐบาลอาจต้องรับภาระมากขึ้นหากแรงงานไหลเข้าระบบมากขึ้น	
เพิ่มค่าตอบแทน อสม.	๗๓๙,๐๐๐,๐๐๐	เพิ่มขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั่วประเทศ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและภารกิจที่เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ อีกทั้งมี	ไม่มี	

นโยบาย ที่ใช้ในการ ประกาศโฆษณา	จำนวนเงินที่ใช้ (บาท/ปี)	ประโยชน์-ความคุ้มค่า	ผลกระทบ- ความเสี่ยง	หมายเหตุ
		หลักประกันชีวิตในอนาคตมากขึ้น ด้วยรูปแบบสมัครใจนำเงิน ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นไปสะสมใน กองทุนการออม ได้รับสิทธิประโยชน์ เป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญตาม เงื่อนไข		